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รายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลพรุพี 
การประชุมสมัยสามัญ  สมัยที่  3  ครั้งที่  1  ประจำปี  2564 

วันศุกร์ที่  13 เดือน  สิงหาคม  พ.ศ. 2564 
 
รายช่ือผู้มาประชุม 

1. นายวัชรินทร์   นาคกุล  ประธานสภาเทศบาลตำบลพรุพี 
2. นายยุทธนา    แสงสุวรรณ รองประธานสภาเทศบาลตำบลพรุพี 
3. นายจรูญ    สวัสดิ์เมือง สมาชิกสภาเทศบาลตำบลพรุพีเขต 1 
4. นายธีระพล  ดำฉวาง  สมาชิกสภาเทศบาลตำบลพรุพี เขต 1 
5. นายปุณนรัตน์ ทองสุก  สมาชิกสภาเทศบาลตำบลพรุพี เขต 1 
6. นายวิรัช  ช่วยเกิด  สมาชิกสภาเทศบาลตำบลพรุพี เขต 1 
7. นางวาสนา  เกื้อฉิม  สมาชิกสภาเทศบาลตำบลพรุพี เขต 1 
8. นายไพโรจน์ อักษรทอง สมาชิกสภาเทศบาลตำบลพรุพี เขต 2 
9. นายสุริยา  ประพันธ์ สมาชิกสภาเทศบาลตำบลพรุพี เขต 2 
10. นางอรวรรณ นาคสวัสดิ์ สมาชิกสภาเทศบาลตำบลพรุพี เขต 2 
11. นายผอง  ผลเกลี้ยง สมาชิกสภาเทศบาลตำบลพรุพี เขต 2 
12. นายวิชา  กลับชัย  สมาชิกสภาเทศบาลตำบลพรุพี เขต 2 

 

ผู้ไม่มาประชุม 
-ไม่มี- 

ผู้เข้าร่วมประชุม 
1. นายสมคิด    ดำฉวาง   นายกเทศมนตรีตำบลพรุพี 
2. นายวันชัย   ตั้งฐานานุศักดิ์  รองนายกเทศมนตรีตำบลพรุพี 
3. นายบุญเลิศ  รอดศรี   รองนายกเทศมนตรีตำบลพรุพี 
4. นายนิติเทพ  ศรีสุข   เลขานุการนายกเทศมนตรีตำบลพรุพี 
5. นายไพโรจน์  ยงทิว   ทีปรึกษานายกเทศมนตรีตำบลพรุพี 
6. นายพงศ์ศักดิ์ รักษาวงศ์  ปลัดเทศบาลตำบลพรุพี 
7. นางสาวกนกณัฐ   อนุพงศ์   รองปลัดเทศบาลตำบลพรุพี 
8. นางเสาวลักษณ์ คงยิ่ง   หัวหน้าสำนักปลัด 
9. นางนันทา  ชัยยศ   ผอ.กองคลัง 
10. นายอพิชิต  จันทร์เดช  ประธานชุมชน หมู่ที่ 1 
11. นางสาวบุษรีย์ บุญถนอม  ผช.จพง.ธุรการ 
12. นายวิสุทธิ์  ศรีธุลี   พนักงานขับรถ (ควบคุมเครื่องเสียง) 
13. น.ส.ศรรชณี   ย่อมไธสง  ผู้ช่วยเจ้าพนักงานสาธารณสุข (เสริฟน้ำ) 
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เริ่มประชุมเวลา 09.00 น. 
 

นายพงศักดิ์   รักษาวงศ์   เรียนท่านประธานสภา ท่านสมาชิกสภา และคณะผู้บริหาร บัดนี้ได้ 
เลขานุการสภาฯ เวลาการประชุมสภาเทศบาล และสมาชิกสภาได้มาประชุมครบองค์ประชุมแล้ว 

ขออนุญาตเรียนเชิญท่านประธานสภาฯ จุดธูปเทียนบูชาพระรัตนตรัย และ
ดำเนินการประชุมตามระเบียบวาระการประชุมต่อไป เชิญครับ 

 

นายวัชรินทร์    นาคกุล  ก่อนจะเข้าประชุมขอเชิญเลขานุการสภาได้อ่านประกาศเรียกประชุม 
ประธานสภาเทศบาลฯ สภาเทศบาลตำบลพรุพี ครับ 
 

นายพงศักดิ์   รักษาวงศ์   ประกาศสภาเทศบาลตำบลพรุพีเรื่อง  เรียกประชุมสภาเทศบาลตำบล  
เลขานุการสภาเทศบาลฯ พรุพี  สมัยสามัญ  สมัยที่ 3 ประจำปี 2564  ตามที่สภาเทศบาลตำบลพรุพี ได้

กำหนดสมัยประชุม สมัยสามัญ  สมัยที่ 3 ประจำปี พ.ศ. 2564  โดยกำหนดวัน
เริ่มสมัยประชุมตั้งแต่วันที่  1 สิงหาคม  2564 เป็นต้นไป  กำหนด 30 วัน นั้น 

   

อาศัยอำนาจตามความในมาตรา  25  แห่งพระราชบัญญัติเทศบาล  
พ.ศ. 2496 ประกอบกับความตามข้อ 22 แห่งระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วย
ข้อบังคับการประชุมสภาเทศบาลตำบลพรุพี  พ.ศ. 2547  ประกอบรายงานการ
ประชุมสภาเทศบาลตำบลพรุพีครั้งแรก  ในวันที่ 4  มิถุนายน  2564  จึงเรียก
ประชุมสภาเทศบาลตำบลพรุพี สมัยสามัญ  สมัยที่  3 ประจำปี พ.ศ. 2564  
ตั้งแต่วันที่ 1  สิงหาคม  2564  เป็นต้นไป มีกำหนด 30 วัน จึงเรียนมาเพ่ือทราบ
โดยทั่วกันประกาศ  ณ  วันที่  29  เดือน  กรกฎาคม  2564 ซึ่งได้ส่งประกาศเรียก
ประชุมให้สมาชิกทุกท่านตามระเบียบกำหนดแล้วผมขอดำเนินการประชุมสภา
เทศบาล  ตามระเบียบวาระดังนี้ 

 

นายวัชรินทร์    นาคกุล   เรียน ท่านสมาชิกสภา และคณะผู้บริหารทุกท่าน กระผมขอดำเนินการ 
ประธานสภาเทศบาลฯ ประชุมสภาเทศบาล  ตามระเบียบวาระดังนี้ 
 

ระเบียบวาระท่ี 1  เรื่องท่ีประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ 
      -ไม่มี- 
 

ระเบียบวาระท่ี 2  เรื่องรับรองรายงานการประชุมสภาฯ 
2.1 รับรองรายงานการประชุมสภาสมัยสามัญ  สมัยที่  2 ครั้งที่  2 

ประจำปี 2564  เมื่อวันพุธที่  14  กรกฎาคม  2564 
 

นายวัชรินทร์  นาคกุล   ขอเชิญท่านสมาชิกฯ ได้ตรวจสอบรายงานการประชุมสภามีข้อความ 
ประธานสภาเทศบาลฯ ตอนใดควรแก้ไขหรือเพ่ิมเติมในสาระสำคัญ หรือไม่ ถ้าไม่มีถือว่าที่ประชุมให้การ

รับรองรายงานการประชุมดังกล่าวขอเชิญท่าน เลขานุการฯ นับองค์ประชุมครับ 
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นายพงศ์ศักดิ์  รักษาวงศ์   เรียนท่านประธานสภาฯ ที่เคารพ มีสมาชิกสภาอยู่ในที่ประชุม 
เลขานุการสภาฯ จำนวน....12...ท่าน ครบองค์ประชุมตามที่กฎหมายกำหนด ครับ 
 
นายวัชรินทร์   นาคกุล  ต่อไปขอมติที่ประชุมครับ สมาชิกสภาท่านใด“เห็นชอบรับรอง”รายงาน 
ประธานสภาเทศบาล ฯ การประชุมสภาเทศบาล  สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 2 ประจำปี 2564 เมื่อวัน

พุธที่ 14 กรกฎาคม พ.ศ. 2564  ขอได้โปรดยกมือขึ้นครับ 
 

มติที่ประชุม  มีสมาชิกสภาฯ  ยกมือเห็นชอบ  10  เสียง 
     งดออกเสียง  1  เสียง 
     ไม่อยู่ในที่ประชุม  1  เสียง 
 

นายวัชรินทร์   นาคกุล  เป็นอันว่าสภาเทศบาลแห่งนี้มีมติ “รับรอง”รายงานการประชุมสภา 
ประธานสภาเทศบาล ฯ            สมัยสามัญสมัยที่ 2  ครั้งที่  2 ประจำปี 2564 ด้วยคะแนนเสียงเห็นชอบ  10    

เสียงงดออกเสียง  1  เสียง ไม่อยู่ในที่ประชุม  1  เสียง  
ระเบียบวาระต่อไป 

 

ระเบียบวาระท่ี 3  เรื่องช้ีแจงสถานะการเงินคลัง 
3.1รายงานสถานะการเงินการคลัง ของรอบระยะเวลาดำเนินงาน 

ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม  2563 ถึง วันที่ 31 กรกฎาคม  2564 
 

นายวัชรินทร์   นาคกุล  ขอเชิญคณะผู้บริหารเสนอญัตติชี้แจงสถานะการเงินการคลัง ขอเชิญครับ 
ประธานสภาเทศบาล ฯ            
 

นายสมคิด    ดำฉวาง เรียนท่านประธานสภาที่เคารพ และเพ่ือนสมาชิกผู้ทรงเกียรติทุกท่านครับ 
นายกเทศมนตรีฯ กระผมนายสมคิด   ดำฉวาง นายกเทศมนตรีตำบลพรุพี   

สำหรับญัตตินี้ ขอมอบให้รองบุญเลิศ  รอดศรี เสนอญัตติแทนครับ 
 

นายวัชรินทร์   นาคกุล  ขอเชิญท่านรองบุญเลิศ    รอดศรี ครับ 
ประธานสภาเทศบาล ฯ            
 

นายบุญเลิศ    รอดศรี         เรียนท่านประธานสภาที่เคารพ และเพ่ือนสมาชิกผู้ทรงเกียรติทุกท่านครับ 
รองนายกเทศมนตรีฯ กระผมนายบุญเลิศ   รอดศรี  รองนายกเทศมนตรี ได้รับมอบหมายจากท่านนายก

ให้เสนอญัตติแทนครับ 
  ข้าพเจ้าขอเสนอญัตติ เรื่องรายงานสถานะการเงินการคลัง ของรอบ

ระยะเวลาดำเนินการ ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2563 ถึง วันที่ 31  กรกฎาคม 2564 
จึงเรียนมาเพ่ือโปรดพิจารณานำเข้าวาระการประชุมสภาเทศบาลตำบลพรุพี เพ่ือ
เสนอต่อสภาเทศบาลตำบลพรุพี ต่อไป 
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รายงานสถานะการเงินการคลัง 
     เทศบาลตำบลพรุพี 

ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2563 - 31  กรกฎาคม 2564 
 รายรับ     ประมาณการ รับจริง 
 ภาษีอากร      740,000.00          137,329.73 
 ค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต   378,000.00          587,034.60 
 รายได้จากทรัพย์สิน     250,000.00          101,583.23 

รายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์ 1,200,000.00          1,000,304.87 
รายได้เบด็เตล็ด      400,000.00          216,095.00 
รายได้จากทุน                   2,300.00    2,035.00 
ภาษีจัดสรร            26,470,000.00      25,022,956.37 
เงินอุดหนุนทั่วไป   17,000,000.00 16,286,805.34 
  รวมรายรับ 46,440,300.00 43,354,144.14 
 
รายจ่าย     ประมาณการ รับจริง 
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)   2,585,740.00        1,778,488.13 
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)   13,001,157.00        9,631,093.53 
ค่าตอบแทน    1,029,700.00             472,360.00 
ค่าใช้สอย    4,952,328.00        3,095,624.18 
ค่าวัสดุ     2,556,335.00        1,390,722.08 
ค่าสาธารณูปโภค    1,709,600.00        1,293,239.16 
ค่าครุภัณฑ์      518,600.00          200,002.50 
ค่าท่ีดินและสิ่งก่อสร้าง   5,553,000.00                 - 
เงินอุดหนุน    2,378,600.00        1,551,240.00 
งบกลาง    12,155,240.00 9,343,359.65 

รวมรายจ่าย 46,440,300.0028,756,129.68 
 

  กระผมขอเสนอญัตติเพียงเท่านี้ ขอบคุณครับ 
 

นายวัชรินทร์   นาคกุล   ทางคณะผู้บริหารก็ได้ชี้แจงรายงานสถานะการเงินการคลัง ของรอบ 
ประธานสภาเทศบาล ฯ     ระยะเวลาดำเนินงาน ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม  2563 ถึง วันที่ 31 กรกฎาคม 2564ไปแล้ว

ไม่ทราบว่าเพ่ือนสมาชิกท่านใดจะซักถามในเรื่องประมาณการรายรับ หรือ ในการ
ประมาณการจ่ายที่ผ่านมาขอเชิญได้ครับขอเชิญคุณจรูญ  สวัสดิ์เมืองครับ 

 

นายจรูญ  สวัสดิ์เมือง  เรียนท่านประธานสภาที่เคารพ คณะผู้บริหารและเพ่ือนสมาชิกผู้ทรง 
สมาชิกสภาเขตที ่1 เกียรติ กระผมนายจรูญ  สวัสดิ์เมือง สมาชิกสภาเทศบาล เขตเลือกตั้งที ่1 
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  ในการรายงานสถานะการเงินการคลัง ในส่วนตรงนี้เพ่ือนสมาชิกจะสงสัย
หรือไม่กระผมไม่ทราบแต่กระผมสงสัยครับ ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้างจำนวน
553,000บาท แล้วไม่มีการเบิกจ่าย กระผมได้สงสัยว่างบประมาณปีนี้ มีค่าที่ดิน
และสิ่งก่อสร้างยอดเท่านี้กระผมเปรียบเทียบถนนหนึ่งสายซอยไปรษณีย์ผ่านสภา
ไปเมื่อปี  2564  เมื่อเดือน สิงหาคม  2563 ใช้งบประมาณ 2564 แต่การ
ดำเนินการยังไม่มี ที่นี่เป็นข้อสงสัยของชาวบ้านว่าจ่ายขาดเงินสะสมเอาไปทำตรง
นู้นตรงนี้ทำไมไม่ทำซอยไปรษณีย์พวกเขาไม่ เข้าใจว่ามันผ่านเทศบัญญัติ
งบประมาณรายจ่ายประจำปี 2564 ไปแล้ว  ไม่ทราบว่าเงินไม่เข้าหรือว่าการ
ดำเนินการ ไม่ได้ดำเนินการหรือว่ามันติดขัดอยู่ตรงไหนกระผมอยากให้ฝ่ายบริหาร
ชี้แจ้งด้วย ขอบคุณครับ  

 

นายวัชรินทร์   นาคกุล   ขอเชิญท่านนายกฯ ครับ 
ประธานสภาเทศบาล ฯ           
 

นายสมคิด    ดำฉวาง เรียนท่านประธานสภาที่เคารพ และเพ่ือนสมาชิกผู้ทรงเกียรติทุกท่านครับ 
นายกเทศมนตรีฯ กระผมนายสมคิด   ดำฉวาง นายกเทศมนตรีตำบลพรุพี   
         ตามที่ท่านสมาชิกได้ซักถามในเรื่องงบที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ขอแจ้งให้เพ่ือน

สมาชิกได้ทราบว่าคำว่าจ่ายหมายความว่า คือ โครงการแล้วเสร็จ รองบประมาณท่ี
เข้ามาไปดูในแผนการดำเนินการไตรมาศ 1 ไตรมาศ 2 ในแผนไม่ได้ดำเนินการ
เพราะไม่มีในแผน ในช่วงต้นๆ เพราะงบประมาณเข้ามาน้อย ต้องบริหารจัดการ
ส่วนที่จำเป็น พอเริ่มที่งบประมาณเหลือก็ ไตรมาศที่ 3 ไตรมาศที่ 4 และเป็นที่
น่ายินดีว่าปีนี้เราประมาณการไว้สูงกว่าปีที่แล้วเพราะว่าตอนนี้งบประมาณที่จะไป
ดำเนินการตามแผนของเทศบาลตำบลพรุพี ที่ท่านอนุมัติไว้เมื่อก่อนนั้น ตอนนี้ทุก
โครงการเปิดงานขึ้นไปหมดแล้ว งบประมาณทั้ง 60 โครงการนั้น มีพร้อมตอนนี้
กำลังเรียกทำสัญญาอยู่ประมาณ 2-3 โครงการและก็ได้ทยอยประกาศ เหมือนปีที่
แล้วเราได้ทำโครงการสุดท้ายเราจะไม่ทำ  รองบประมาณเข้ามาในช่วงตอนปลาย
เพราะตอนนี้งบประมาณเข้ามาครบแล้ว ขอแจ้งให้ทราบว่าทุกโครงการภายในสิ้น
เดือนจะประกาศ เมื่อก่อนกระผมคิดว่าคงจะเข้าไม่ทันผมจะประกาศไว้ก่อน จึงทำ
สัญญาในช่วงนี้ทุกโครงการทำสัญญาได้หมด งบเหลืออยู่สี่ล้านกว่าบาทตามเทศ
บัญญัติและจะต้องทำตามแผนด้วย ขอชี้แจงให้เพ่ือนสมาชิกได้ทราบ ขอบคุณครับ 

 
นายวัชรินทร์   นาคกุล   ตามท่ีท่านนายกฯ ได้ชี้แจง ไม่ทราบว่ามีเพ่ือนสมาชิกท่านใดจะซักถาม 
ประธานสภาเทศบาล ฯ           อีกหรือไม่ครับถ้าไม่มีกระผมจะเข้าสู้ระเบียบว่าต่อไปครับ 
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ระเบียบวาระท่ี 4  เรื่องกระทู้ถาม  
-เรื่อง เดิมโครงการขุดลอกคลองพังปูนหมู่ที่ 7 และโครงการซ่อมแซม

ประปาหมู่ที่ 1 (บ้านหนองใหญ่) ขอทราบการแก้ปัญหาทั้ง 2 โครงการ 
 

นายวัชรินทร์   นาคกุล   สำหรับเรื่องนี้ไดม้ีเพ่ือนสมาชิกสภาเขตเลือกตั้งที่ 1 โดย คุณจรูญ   
ประธานสภาเทศบาล ฯ สวัสดิ์เมือง  ได้เสนอกระทู้มาเพ่ือจะสอบถามผู้บริหารเกี่ยวกับโครงการขุดลอก

คลองพังปูนหมู่ที่  7 และโครงการซ่อมแซมประปาหมู่ที่  1 (บ้านหนองใหญ่)  
ขอทราบการแก้ปัญหาทั้ง 2 โครงการกระผมขอให้ผู้เสนอ  ได้เสนอที่ละโครงการ
ครับ ขอเชิญคุณจรูญ  สวัสดิ์เมืองครับ 

 

นายจรูญ  สวัสดิ์เมือง  เรียนท่านประธานสภาที่เคารพ คณะผู้บริหารและเพ่ือนสมาชิกผู้ทรง 
สมาชิกสภา เขตที ่1 เกียรติ กระผมนายจรูญ  สวัสดิ์เมือง สมาชิกสภาเทศบาล เขตเลือกตั้งที่  1 
   ตามรายละเอียดกระทู้ถามเมื่อวันที่ 24 มิถุนายน 2564 เรื่องการขุดลอก

ทรายหน้าฝ่ายคลองพังปูนหมู่ที่ 7 เรื่องงบประมาณที่ขัดแย้งกับความเป็นจริงจุด
ตรงนั้น กระผมได้ซักถามไปแล้วฝ่ายบริหารก็ตอบไม่ชัดเจนมาอีกครั้งหนึ่งแล้วอยู่
มาถึงปัจจุบันวันนี้กระผมได้ยื่นกระทู้ถามเรื่องเดิม คือ การขุดลอกหน้าทราย 
กระผมไม่เกี่ยวกับเรื่องงบประมาณ แต่วันนี้กระผมจะซักถามการบริหารการ
ดำเนินการ การว่าจะขนย้ายทรายที่เอาไปกองไว้ที่โคนต้นไม้นั้น เพราะว่ากระผม
เข้าไปดูยังอยู่เหมือนเดิมทุกอย่างไม่มีการดำเนินการใด ๆ ทั้งสิ้นสงสัยเพ่ือนสมาชิก
บางท่านได้ขับผ่านไปเฉยๆ ท่านไม่ได้ติดใจตรงนั้นแต่กระผมถือว่าเป็นผู้ยื่นกระทู้
กระผมต้องตรวจสอบให้เพ่ือนสมาชิกได้สำนึกด้วยว่าเราฝ่ายนิติบัญญัติ คำว่านิติ
บัญญัติเป็นหูเป็นตาให้กับพ่ีน้องประชาชนและสิ่งที่สำคัญที่สุดคือการตรวจสอบ 
การทำงานของผู้บริหารนั้นคือความชัดเจนของฝ่ายนิติบัญญัติของสมาชิกสภา
เทศบาลตำบลพรุพีของเรา  จุดตรงนี้ครับท่านประธานกระผมถือว่ากระผมผ่านไปก่ี
รอบการดำเนินการยังไม่มี แต่ถ้าไปข้างนอกเขาจะพูดว่าสภามีไว้ทำไม ท่านไม่มา
ดำเนินการ  ท่านไม่มาอภิปรายตรงนี้กระผมใช้ระเบียบกฎหมายข้อบังคับ ข้อ 87  
กระผมยื่นกระทู้ถามว่าขั้นตอนการดำเนินการท่านยังไม่ได้ดำเนินการขั้นตอนต่อไป
คณะผู้บริหารจะดำเนินการอย่างไรขอบคุณมากครับ  

    

นายวัชรินทร์   นาคกุล   ขอเชิญท่านนายกฯ ครับ 
ประธานสภาเทศบาล ฯ           
 

นายสมคิด    ดำฉวาง เรียนท่านประธานสภาที่เคารพ และเพ่ือนสมาชิกผู้ทรงเกียรติทุกท่านครับ 
นายกเทศมนตรีฯ กระผมนายสมคิด   ดำฉวาง นายกเทศมนตรีตำบลพรุพี   
  ต้องขอขอบคุณท่านจรูญ  สวัสดิ์เมือง ที่ได้ตั้งกระทู้ถามในเรื่องนี้อีกครั้ง 

เพราะว่านี้นอกจากเรื่องทรายแล้วที่มาของโครงการทั้งหมดแล้วก็มีปัญหาอุปสรรค
ผลสุดท้ายคืออย่างไร มีกระแสบอกว่านายกฯ  ไม่เซ็นให้ กระผมจะชี้แจงให้ท่าน
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ทราบว่าที่ ไม่เซ็นความเป็นมาเป็นอย่างไร  โครงการนี้ทำสัญญาไว้วันที่  27 
เมษายน 2564  กระผมได้มาทำงานวันที่ 28 พฤษภาคม 2564 และเริ่มงานวันที่ 
28 พฤษภาคม 2564  เริ่มต้นของโครงการ กระผมก็ได้ไปดูการบันทึกของผู้
ควบคุมงานก็เห็นว่ามันมีอะไรที่ผิดปกติอยู่ครับ  เริ่มตั้งแต่การคุมงานเริ่มทำงาน
วันที่ 28  พฤษภาคม 2564  คนงาน 5 คนทำงานวันแปดชั่วโมงเหมือนกันทุกวัน 
งานแล้วเสร็จส่งงาน แล้วกรรมการไปตรวจงาน เพราะใน ปร.4 ปร.5 ระบุไว้งาน 2 
ส่วน คือ งานที่ 1) งานขุดลอก 2) งานขนย้าย คณะกรรมการไปตรวจกระผมก็ได้
สอบถามตอนที่กระผมยังไม่ได้เขามารับตำแหน่ง คือ คณะกรรมการไปตรวจทั้ง 3 
ท่าน เขาบอกว่าเขาตรวจรับเพียงบางส่วน คือ ขุดลอก จำนวน 2,406 คิว ส่วนการ
ขนย้ายนั้นไม่ได้ขนย้าย นี้คือคณะกรรมการมีความเห็นมา หลังจากนั้น คือ นายก
ซึ่งปฏิบัติหน้าที่อยู่ตอนนั้นก็เลยให้ฝ่ายกำหนดราคากลางไปตรวจสอบ  พอ
ตรวจสอบคณะกรรมการราคากลางก็ได้มีบันทึกมาเรื่องขนย้ายคณะกรรมการทั้ง 3 
คน เพราะอีกคนไม่รู้เรื่องระเบียบมากนัก คนที่รู้ก็คือ ผอ.กองช่าง  ผอ.กองช่าง
บอกว่าตามที่ชี้แจงท่านในสภาแต่มติของคณะกรรมการกำหนดราคากลางใน 2 
ท่าน มีความคิดเห็นขัดแย้ง คำว่าขุดลอกนั้นมันรวมทั้งค่าขนย้ายแล้ว  แต่ค่าขน
ย้ายที่ระบุไว้  เขาเข้าใจที่ ให้ผ่านที่แรก จากศาลาไปไว้อีกศาลาหนึ่ ง พอไป
ตรวจสอบมันอยู่ที่เดิมคณะกรรมการบอกว่าไม่ได้เคลื่อนย้ายนั้นคือความเห็น  
นายกที่ไปปฏิบัติแทนตรงนั้นให้ไปทบทวนอีกครั้งหนึ่ง ทางช่างคิดคำนวนและทาง
คณะกรรมการทั้ง 2 ท่าน ไม่เห็นด้วย ช่วงนั้นเวลาก็ล่วงเลยมามากแล้วกระผมเข้า
มาปฏิบัติหน้าที่ ที่สามารถเซ็นหนังสือได้ หลังจากวันที่กระผมได้แถลงนโยบายต่อ
สภาฯเมื่อวันที่ 11 มิถุนายน 2564 เรื่องนี้ก็มาถึงกระผม ผอ.กองช่างก็ยังบอกว่า
ถูกต้องที่เขาประมาณการมา  กระผมก็ได้สั่งทางท่านปลัดโดยไม่เป็นทางการ พูด
ด้วยวาจาว่าถ้าคิดว่าถูกต้องก็ให้บันทึก ถ้าหากว่ามีผิดพลาดคณะกรรมการคือช่าง
ขอรับผิดชอบให้บันทึกมาแต่ในบันทึกต้องคณะกรรมการทั้ง 2 คนเห็นชอบด้วยว่า
รับได้แต่ถ้าผิด ผอ.กองช่างต้องรับผิดชอบ แต่คณะกรรมการทั้ง 2 คน ยื่นยัน
เหมือนเดิม กระผมได้รู้เรื่องตั้งแต่เริ่มต้นของโครงการ หนังสือมากระผมเห็นความ
ไม่ชอบมาพากลตั้งแต่เริ่มต้น  การที่จะให้กระผมเซ็น กระผมต้องศึกษาระเบียบ
กฎหมาย พอตอนหลังผู้รับจ้างมีหนังสือติดตามเบิกค่าจ้างรอบที่สองมา ปลัด
เกษียณหนังสือมาว่าเห็นสมควรอนุมัติเบิกจ่าย กระผมก็อนุมัติให้เบิกจ่าย แต่
คณะกรรมการตรวจงานทั้ง 3 คนมีความเห็นเป็นเอกฉันท์ว่าให้เบิกจ่ายแค่ส่วน
เดียว คณะกรรมการก็เลยทำหนังสือไปถึงกรมบัญชีกลางเพราะว่าการประมาณ
การต่าง ๆ กรมบัญชีกลางเป็นผู้กำหนด ตอนนี้หนังสือจากกรมบัญชีกลางยังไม่
ตอบ ถ้าให้เบิกจ่ายผู้ตรวจงานเขาไม่ให้เบิก ถ้ากระผมยังให้เบิกจ่ายความผิด
กระผม ยอดเงินสามแสนสามนี้กระผมต้องรับผิดเองแล้วเรื่องอะไรที่กระผมต้องไป
ทำ และผู้รับเหมาก็ไปหากระผมว่าทำไม่ล่าช้า กระผมบอกว่าไม่ได้ช้าอยู่ที่กระผม 
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ถ้ากระบวนการไม่เสร็จสิ้นกระผมไม่เซ็น หลังจากนั้นกระผมลองไปดูว่าที่ไหนบ้าง
ใช้วิธีขุดลอกเหมือนของเรา กระผมลงไปดูและไปถึงหน้างานด้วยที่จังหวัดพังงาเขา
ทำเดือนมกราคม ของเราทำเดือนเมษายน ช่วงใกล้เคียงกันระยะทางที่ขุดลอก 
300 กว่าเมตรทรายที่ขุดลอก 2,820 ลูกบาตรเมตรกระผมมาเทียบแล้วบังเอิญว่า
ลูกศิษย์เป็น สตง.อยู่จังหวัดพังงา กระผมโทรบอกว่าให้มาดูให้กระผมหน่อย เขาก็
มาดูกัน นี้คือหลักฐานที่กระผมไปเอามาที่เขาขุดลอก ปร.4 ปร.5 ขุดลอกด้วย
เครื่องจักร 2,875 ลูกบาตรเมตร ราคาต่อหน่วย 30.64  บาท (ของเรา 35 บาท) 
รวมเป็นเงิน 88,090 บาท คือค่าขุดลอก  กระผมไปดูการเคลื่อนย้ายทรายเขาคิด
แบบของเราหรือไม่ เขาบอกว่าการขุดลอกด้วยเครื่องจักรในราคาน้ำมัน 27 บาท 
ถึง 28.99 บาท คิวละ 27.53 บาท รวมค่าขนส่ง คิวละ 6.19 บาท นี้คือราคาของ
กรมบัญชีกลาง เขาคิดว่าทรายตักเป็นคิวหลวง 1.15 รวมแล้วขนย้าย 7.12 บาท 
รวมแล้ว 34.14 บาท (ของเรา 35 บาท) ปริมาณขุด 2,406 คิว รวมเป็นเงิน 
83,364.22 บาท  ถ้าไปดูในปีนี้ค่าดอกเบี้ยแค่ 5%  แต่ของเราคิดดอกเบี้ย 6% 
กระผมก็คิดดอกเบี้ยให้ 6%ขอให้เพ่ือนสมาชิกได้เข้าใจว่าที่มีกระแสต่อไปว่านายก
ฯ ไม่จ่าย นายกไม่เซ็น ถ้าเซ็นไปใครเป็นผู้รับผิดชอบ นี่คือความเป็นมาที่ไม่
สามารถเบิกจ่ายได ้

เรื่องการขนย้ายทราย คือถ้าตามในสัญญาระบุไว้เลยว่าให้คณะกรรมการ
หมู่บ้าน ช่วงนั้นกระผมก็ได้บอก สท.ไพโรจน์ ว่าให้ไปบอกผู้ใหญ่ด้วยว่าอย่าเอา
ทรายออก ถ้าเอาทรายออกมีความผิด เพราะนายกฯ ไม่สามารถที่จะเอาทราย
ให้กับชาวบ้านได้นอกจากในส่วนราชการและที่สาธารณะ ในเมื่อเป็นอย่างนี้ เราก็
ใช้วิธีการอ่ืนๆ แต่การประมูลกระผมก็มอบให้ทางฝ่ายปกครองประสานงานไป
ดำเนินการต่อ คือตรงนี้ต้องกฎหมายมาเกี่ยวข้องให้ สตง. มาตรวจว่าทรายที่ไม่ได้
เบิกจ่ายมีปัญหาในการร้องเรียนกัน กระผมก็ได้ชี้แจงไปว่าในเรื่องปริมาณทรายได้
ตามจำนวนแต่กระผมได้แจ้งไปว่าไม่ได้ตามจำนวนกระผมคิดว่ามันแค่ 1800 กว่า
คิว จาก 2400 คิว กระผมก็หาทางออกว่าจะเอาทรายออกไปประมูลขายหรือ
จำหน่ายได้หรือไม่ ตอนนี้ก็รอคำตอบ ขอแจ้งให้เพ่ือนสมาชิกได้ทราบสำหรับ
โครงการขุดลอกคลองพังปูน ขอบคุณครับ 

 

นายวัชรินทร์   นาคกุล   ท่านนายกฯ ก็ได้ตอบกระทู้ถามไปแล้ว ไม่ทราบว่ามีเพ่ือนสมาชิกจะ 
ประธานสภาเทศบาล ฯ          ซักถามอีกไม่ครับในกระทู้ถาม ถ้าไม่มีขอให้ผู้เสนอกระทู้ เสนอกระทู้ต่อไปเลย 
 ครบัขอเชิญคุณจรูญ  สวัสดิ์เมืองครับ 
 

นายจรูญ  สวัสดิ์เมือง  เรียนท่านประธานสภาที่เคารพ คณะผู้บริหารและเพ่ือนสมาชิกผู้ทรง 
สมาชิกสภา เขตที ่1 เกียรติ กระผมนายจรูญ  สวัสดิ์เมือง สมาชิกสภาเทศบาล เขตเลือกตั้งที่ 1 
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   เรื่องเดิมโครงการซ่อมแซมประปาหมู่ที่ 1 (บ้านหนองใหญ่) เมื่อวันที่ 21 
มิถุนายน  2564 ที่ผ่านมากระผมก็ได้เสนออีกครั้งหนึ่ง ปรากฏว่าฝ่ายบริหารก็ยัง
ชี้แจงไม่ชัดเจน แต่กระผมเข้าใจระบบในช่วงดำเนินนั้นท่านนายกฯ ยังไม่ได้
ดำเนินการเพราะคณะผู้บริหารยังไม่ได้เข้ามาบริหารราชการ  แต่มารอบนี้ที่กระผม
ดำเนินการต้องยื่นกระทู้ถามเพราะว่าท่านมีอำนาจในการบริหารจัดการ ครั้งก่อน
ซ่อมแซมแล้ว อยู่ไม่ถึงอาทิตย์จากรอยรั่วนิดเดียว ทั้ง 4 ด้านน้ำไหลโกรกทั่วหน้าบ้าน
เขาเลยครับ เขาตอบกระผมว่าไม่สามารถถอดน๊อตได้  ไม่สามารถดำเนินงานได้  
ตอนนี้กระผมตรวจสอบมาแล้วใช้รถเครนงบประมาณ 24,000 บาท น๊อต 12 ตัวที่ว่า
ถอดไม่ได้งบประมาณ  12,000 บาท ยังไม่ได้ดำเนินการเลยครับท่านประธานที่
เคารพ ยังไม่ได้ถอดน๊อตแม้แต่นิดเดียว น๊อต 6 ตัว ถอดง่ายมาก แต่ไม่ได้ดำเนินการ
แม้แต่นิดเดียวแต่ตาม ปร.4 กำหนดราคากลาง  มีค่าดำเนินการหมื่นกว่าบาท ค่ารถ
เครน 24,000 บาท ท่านประธานครับน้ำยังรั่วเหมือนเดิม ปรากฏว่าทั้ง 4 จุดที่แตก
ใหม่ไม่มีการซ่อมแซมใดๆ เลย ชาวบ้านเขาถามว่าทำไมเขาไม่ทำใหม่ ไม่มาซ่อม
กระผมเองก็ไม่ทราบว่าจะตอบยังไง กระผมบอกว่าเดียวเขาประชุมกระผมจะถาม
คณะผู้บริหารในที่ประชุมให้ว่าเขาจะดำเนินการอย่างไร  ถ้าปล่อยไว้แบบนั้น ถังรับ
น้ำประมาณหนึ่งหมื่นลิตรในเมื่อถังแตกสูบถึงไปเต็มภายในหนึ่งชั่วโมงมันจะหมด
เหลือประมาณห้าพันลิตร ท่านประธานลองคิดดูว่าค่าไฟใครจ่ายถ้าไม่ใช่เทศบาลอีก
นั้นแหละครับ กระผมอยากจะถามคณะผู้บริหารตั้งแต่กระผมอภิปรายตั้งแต่วันที่ 21 
มิถุนายน  2564 จนถึงวันนี้ขั้นตอนการดำเนินการยังไม่ได้ดำเนินการอะไรเลยแม้แต่
นิดเดียวกระผมอยากจะถามท่านประธานผ่านไปยังคณะผู้บริหารว่าทำไมยังได้
ดำเนินการ ขอบคุณครับ 

 

นายวัชรินทร์   นาคกุล   ขอเชิญท่านนายกฯ ครับ 
ประธานสภาเทศบาล ฯ           
 

นายสมคิด    ดำฉวาง เรียนท่านประธานสภาที่เคารพ และเพ่ือนสมาชิกผู้ทรงเกียรติทุกท่านครับ 
นายกเทศมนตรีฯ กระผมนายสมคิด   ดำฉวาง นายกเทศมนตรีตำบลพรุพี   
   กระผมขอขอบคุณท่านจรูญ  สวัสดิ์เมือง อีกครั้งที่ท่านเป็นห่วงชาวบ้าน

เรื่องของถังประปาใบนั้น โครงการนี้ก็เกิดขึ้นพร้อมกันกับโครงการช่องช้างหมู่ที่ 7 
ตอนกระผมเข้ามาก็มีการเปิดงานเป็นที่เรียบร้อยแล้ว แต่คณะกรรมการตรวจงานมี
ความขัดแย้งกัน 2 คนเห็นว่างานถูกต้องครบถ้วน อีก 1 คนขัดแย้งว่างานไม่ถูกต้อง
ครบถ้วน จากสองกรณีที่ต่าง  โครงการนู้นความเห็นทั้งสามตรงกัน แต่โครงการตัวนี้
ความเห็น 2-1 ส่วนตรงนี้นายกฯ สามารถที่จะใช้ดุลพินิจได้ แต่ว่าเรื่องก็ได้ล่าช้านาน
พอสมควรและได้เบิกเงินไปเมื่อวันศุกร์ที่ผ่านมา เพราะกระผมบอกว่ากระผมจะไม่
เซ็นถ้าใน ปร.4 ปร.5 ออกมาไม่ทำตาม ปร.4 ปร.5 เพ่ือนสมาชิกเป็นอุทาหรณ์ไว้ได้
เลยตามที่ท่านจรูญ ได้ตรวจสอบ โครงการทุกโครงการงบประมาณท่ีเจียดไป กระผม
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ก็ได้ไปดูเริ่มที่งานวันละแปดชั่วโมงคน 5 คน ทำทุกวันไปตรวจดูได้เลย คนที่ทำช่อง
ช้างกับทำประปามีคนงาน 5 คนเหมือนกันเท่านั้นและวันแปดชั่วโมงเชื่องถังประปา
วันเดียว รถเครนเอามาจอดไว้แล้วถ่ายรูปแล้วกลับ เพราะเอามาหลอกไม่มาทำงานที่
คุณจรูญ บอกว่าน๊อต 12 ตัว หมื่นห้า ที่ยกถังออกลงมาเชื่อม งบประมาณหกหมื่น
กระผมอนุมัติให้จ่าย 21,000 กว่าบาท ถ้าก่อนนั้นเขาเบิกจ่ายกันยังไงกระผมก็ไม่
ทราบ โดยเฉพาะส่วนราชการเราต้องรักษาผลประโยชน์ กระผมสั่งการว่าในส่วนที่
ไม่ได้ปฏิบัติให้ตัดออก สำหรับการซ่อมกระผมรู้ตั้งแต่ตอนที่ยังไม่ได้มาปฏิบัติหน้าที่  
พอเสร็จไม่กี่วันก็รั่วอีกกระผมก็ไปดูว่าที่รั่ว มันรั่วที่เดิมหรือไม่ แต่ในการรั่วมันรั่วอีก
ที่ แต่ถ้าเราได้ยกถังลงมาตั้งเราจะได้เห็นส่วนนั้นด้วย เราไม่ขอให้ผู้รับจ้างช่วยหรือ
จ้างเพิ่มข้ึนไปเราไม่ต้องทำแบบนั้น ท่านจรูญ ถามกระผมว่าทำไมไม่แก้ปัญหา เพราะ
งบเดิมที่ทำยังไม่ได้เบิกจ่ายเลย ถ้าเอางบใหม่ไปสร้างใหม่ชาวบ้านด่ากระผมสิครับ 
กระผมได้แก้ปัญหาว่าให้เอาน้ำใส่ไว้ครึ่งถังก่อน ใส่ไว้ครึ่งถังแล้วจ่ายไปดูว่าน้ำไปถึง
ทุกจุดไหม น้ำไม่พุงเหมือนน้ำเต็มถัง ถ้ากระผมซ่องคิดว่าเพ่ือนสมาชิกคงไม่ว่ากระผม 
ว่าซ่อมเสร็จแล้วต้องมาซ่อมอีกเพราะต้องซ่อม  และต้องให้เขาเบิกจ่ายให้เสร็จก่อน 
ขอชี้แจงให้ผู้ตั้งกระทู้ถามและเพ่ือนสมาชิกให้ทราบขอบคุณครับ 

 

นายวัชรินทร์   นาคกุล   ตามระเบียบข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่นเมื่อผู้บริหารได้ตอบไปแล้ว 
ประธานสภาเทศบาล ฯ          ผู้ตั้งกระทู้สามารถซักถามได้ถึงสามครั้งไม่ทราบว่าสมาชิกผู้ตั้งกระทู้จะซักถามอีก  

หรือครบั ถ้าไม่มีขอเข้าสู่ระเบียบวาระต่อไปครับ 
 

ระเบียบวาระท่ี 5  เรื่องท่ีคณะกรรมการสภาท้องถิ่นตั้งขึ้นพิจารณาแล้วเสร็จ 
     -ไม่มี-        
ระเบียบวาระท่ี 6  เรื่องท่ีเสนอใหม่เพื่อพิจารณา 

6.1 เพื่อพิจารณาขอความเห็นชอบร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย
ประจำปี งบประมาณ  พ.ศ. 2565  ในวาระท่ี  1 ขั้นรับหลักการแห่งร่าง 

 

นายวัชรินทร์    นาคกุล  ขอเชิญเลขานุการสภาฯ ชี้แจงระเบียบ ข้อกฎหมายที่เก่ียวข้อง ฯ ครับ 
ประธานสภาเทศบาล 
 

นายพงศ์ศักดิ์   รักษาวงศ์  เรียนท่านประธานสภาที่เคารพ คณะผู้บริหาร และเพ่ือนสมาชิกสภาทุก  
เลขานุการสภาฯ ท่านกระผมนายพงศ์ศักดิ์   รักษาวงศ์ขอชี้แจงระเบียบฯ  

ระเบียบ/ข้อกฎหมาย 
ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยวิธีการงบประมาณขององค์กร

ปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2541 แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับท่ี 3) พ.ศ. 2543 
ข้อ 9 เงินรายจ่ายประจำปีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ให้จัดทำเป็น

งบประมาณรายจ่ายประจำปีและให้มีประมาณการรายรับประกอบงบประมาณ
รายจ่ายประจำปีด้วย 
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ข้อ 13 งบประมาณรายจ่ายทั่ วไปขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
ประกอบด้วย รายจ่ายงบกลางและรายจ่ายตามแผนงานข้อ 14 รายจ่ายตาม
แผนงาน จำแนกเป็นสองลักษณะ คือ (1) รายจ่ายประจำ ประกอบด้วย (ก) หมวด
เงินเดือนและค่าจ้างประจำ (ข) หมวดค่าจ้างชั่วคราว (ค) หมวดค่าตอบแทน ใช้
สอยและวัสดุ (ง) หมวดค่าสาธารณูปโภค (จ) หมวดเงินอุดหนุน (ฉ) หมวดรายจ่าย
อ่ืน (2) รายจ่ายเพื่อการลงทุน ประกอบด้วย หมวดค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง 

ข้อ 17 ประมาณการรายรับขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประกอบด้วย
รายได้ซึ่งจำแนกเป็น (1) หมวดภาษีอากร (2) หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับและ
ใบอนุญาต (3) หมวดรายได้จากทรัพย์สิน (4) หมวดรายได้จากสาธารณูปโภค และ
กิจการพาณิชย์ (5) หมวดเงินอุดหนุน (6) หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด 

ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น 
พ.ศ. 2547 (แก้ไขถึงฉบับท่ี 2 พ.ศ. 2554) 

ข้อ 47 ในการพิจารณาญัตติร่างข้อบัญญัติวาระที่หนึ่ง ให้ที่ประชุมสภา
ท้องถิ่นปรึกษาในหลักการแห่งร่างข้อบัญญัติและลงมติว่าจะรับหลักการแห่งร่าง
ข้อบัญญัตินั้นหรือไม่ หากมีสมาชิกสภาท้องถิ่นประสงค์จะอภิปราย ห้ามไม่ให้ลง
มติก่อนที่สมาชิกสภาท้องถิ่นได้อภิปรายในเรื่องนั้นพอสมควรแล้ว 

ข้อ 48ในกรณีที่สภาท้องถิ่นมีมติไม่รับหลักการแห่งร่างข้อบัญญัติ
งบประมาณ ให้ประธานสภาท้องถิ่นนำปรึกษาในที่ประชุมสภาท้องถิ่น เพ่ือเลือก
สมาชิกสภาท้องถิ่นเป็นกรรมการในคณะกรรมการหาข้อยุติตามจำนวนที่กฎหมาย
ว่าด้วยการจัดตั้งองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นนั้นกำหนด  โดยให้นำวิธีการเลือกใน
ข้อ 12 แห่งระเบียบนี้  มาใช้บังคับโดยอนุโลม แล้วแจ้งมติไม่รับหลักการแห่งร่าง
ข้อบัญญัติงบประมาณและรายชื่อกรรมการหาข้อยุติฝ่ายสภาท้องถิ่น กรณีองค์การ
บริหารส่วนจังหวัดหรือเทศบาลให้แจ้งผู้ว่าราชหารจังหวัดทราบ กรณีองค์การ
บริหารส่วนตำบลให้แจ้งนายอำเภอทราบ 

ข้อ 49 ญัตติร่างข้อบัญญัติที่สภาท้องถิ่นลงมติรับหลักการแล้ว ถ้าจะต้อง
ส่งให้คณะกรรมการแปรญัตติพิจารณา ให้ประธานสภาท้องถิ่นส่งร่างข้อบัญญัตินั้น
ไปให้คณะกรรมการแปรญัตติพิจารณาโดยละเอียดและที่ประชุมสภาท้องถิ่น
จะต้องกำหนดระยะเวลาเสนอคำแปรญัตติต่อคณะกรรมการแปรญัตติด้วย  

ภายในระยะเวลาเสนอคำแปรญัตติที่สภาท้องถิ่นกำหนดตามวรรคหนึ่ง  
ผู้บริหารท้องถิ่นหรือสมาชิกสภาท้องถิ่นผู้ใดเห็นควรจะแก้ไขเพ่ิมเติมร่างข้อบัญญัติ
ก็ให้เสนอคำแปรญัตติล่วงหน้าเป็นหนังสือ  โดยให้แปรญัตติเป็นรายข้อและเสนอ
ต่อประธานคณะกรรมการแปรญัตติ  ในกรณีที่สมาชิกสภาท้องถิ่นเป็นผู้แปรญัตติ
จะต้องมีสมาชิกสภาท้องถิ่นรับรองเช่นเดียวกับการเสนอญัตติ 

ข้อ 50 เมื่อคณะกรรมการแปรญัตติได้พิจารณาแล้ว จะต้องเสนอร่าง
ข้อบัญญัตินั้นตามร่างเดิมและตามที่มีการแก้ไขเพ่ิมเติม  พร้อมทั้งรายงานและ
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บันทึกความเห็นยื่นต่อประธานสภาท้องถิ่น รายงานนั้นอย่างน้อยจะต้องระบุว่าได้
มีหรือไม่มีการแก้ไขเพ่ิมเติมในตอนหรือข้อใดบ้าง การแปรญัตติและมติของ
คณะกรรมการแปรญัตติเกี่ยวด้วยการแปรญัตตินั้นเป็นประการใด  การสงวน
ความเห็นของกรรมการแปรญัตติ ตลอดจนการสงวนคำแปรญัตติด้วย และให้
ประธานสภาท้องถิ่นส่งรายงานนั้นแก่สมาชิกสภาท้องถิ่นไม่น้อยกว่ายี่สิบสี่ชั่วโมง
ก่อนวันประชุมพิจารณา เว้นแต่กรณีต้องพิจารณาเป็นการด่วน 

อาศัยอำนาจตามความใน มาตรา 60 แห่งพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 
2496 (แก้ไขเพ่ิมเติมจนถึงปัจจุบัน) ข้อ 23 , 25 แห่งระเบียบกระทรวงมหาดไทย
ว่าด้วยวิธีการงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2563 

 

นายวัชรินทร์   นาคกุล  ขอเชิญคณะผู้บริหารเสนอญัตติ ขอเชิญครับ 
ประธานสภาเทศบาล ฯ            
 

นายสมคิด    ดำฉวาง เรียนท่านประธานสภาที่เคารพ และเพ่ือนสมาชิกผู้ทรงเกียรติทุกท่านครับ 
นายกเทศมนตรีฯ กระผมนายสมคิด   ดำฉวาง นายกเทศมนตรีตำบลพรุพี   

สำหรับญัตตินี้ ขอมอบให้รองวันชัย  ตั้งฐานานุศักดิ์ เสนอญัตติแทนครับ 
 

นายวัชรินทร์   นาคกุล  ขอเชิญท่านรองวันชัย  ตั้งฐานานุศักดิ์  รองนายกเทศมนตรีตำบลพรุพ ี
ประธานสภาเทศบาล ฯ           ครับ 
 

นายวันชัย  ตั้งฐานานุศักดิ์           เรียนท่านประธานสภาที่เคารพ และเพ่ือนสมาชิกผู้ทรงเกียรติทุกท่านครับ 
รองนายกเทศมนตรีฯ กระผมนายวันชัย  ตั้งฐานานุศักดิ์  รองนายกเทศมนตรี ได้รับมอบหมายจากท่าน

นายกให้เสนอญัตติแทนครับ 

ข้าพเจ้าขอเสนอญัตติ  เรื่องขอความเห็นชอบร่างเทศบัญญัติ เรื่อง
งบประมาณรายจ่ายประจำปี งบประมาณ พ.ศ. 2565  ฉบับนี้มาเพ่ือโปรด
นำเสนอต่อที่ประชุมสภาเทศบาลตำบลพรุพี  ในสมัยประชุมนี้  ซึ่งได้เสนอบันทึก
หลักการและเหตุผลในการเสนอร่างเทศบัญญัติดังกล่าวมาด้วยแล้ว ดังต่อไปนี้ 

     สถานะการคลัง 
 ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 เทศบาลตำบลพรุพีได้ประมาณการรายรับไว้  
จำนวน 50,197,100.-บาท โดยในส่วนของรายได้ที่เทศบาลตำบลพรุพีจัดเก็บเอง
จะได้ปรับปรุงการจัดเก็บให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น และในส่วนของงบประมาณ
รายจ่ายได้กำหนดเงินรายจ่ายไว้  จำนวน 50,197,100.-บาท   ซึ่งคาดว่าจะ
สามารถไปจัดทำบริการสาธารณะด้านต่าง ๆ ให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น ซึ่งการจัดทำ
งบประมาณของเทศบาลตำบลพรุพี  เป็นการจัดทำงบประมาณแบบสมดุล  
(รายรับเท่ากับรายจ่าย)  นอกจากนั้นขณะนี้เทศบาลตำบลพรุพี มีเงินสะสม
คงเหลือท้ังหมด จำนวน 99,655,098.39.-บาท ณ วันที่ 8  สิงหาคม 2564 
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        การบริหารงบประมาณในปีท่ีผ่านมาและปีปัจจุบัน 
  ในปีงบประมาณที่ผ่านมาแม้ว่ารายรับของเทศบาลตำบลพรุพีจะมีจำนวน
จำกัด  เมื่อเปรียบเทียบกับภารกิจต่างๆ ที่จะต้องดำเนินการเพ่ือบริการให้แก่
ประชาชนตามอำนาจหน้าที่ตามกฎหมาย  ก็ตามแต่เทศบาลตำบลพรุพีก็สามารถ
ดำเนินกิจการตามที่ได้ตั้งงบประมาณรายจ่ายไว้ครบถ้วน และจะต้องจัดทำ
งบประมาณรายจ่ายประจำปีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้ถูกต้องตาม
กฎหมาย และมีผลบังคับใช้ได้ทันในวันเริ่มต้นปีงบประมาณนั้น ซึ่งผู้บริหารท้องถิ่น
ได้จัดทำร่างเทศบัญญัติ เรื่องงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 
เสร็จเรียบร้อยแล้วนั้น 

        ระเบียบ/ข้อกฎหมาย 
 อาศัยอำนาจตามความใน มาตรา 60 แห่งพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 
2496 (แก้ไขเพ่ิมเติมจนถึงปัจจุบัน) ข้อ 23 , 25 แห่งระเบียบกระทรวงมหาดไทย
ว่าด้วยวิธีการงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2563 ข้าพเจ้าขอ
เสนอให้พิจารณาร่างเทศบัญญัติ เรื่อง งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2565 รายละเอียดตามเอกสารที่แนบมาพร้อมนี้ประกอบการพิจารณา จึง
เรียนมาเพ่ือโปรดนำเข้าวาระการประชุม เสนอสภาเทศบาลพิจารณาต่อไป 

 เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณพ.ศ.2565   
 เทศบาลตำบลพรุพี อำเภอบ้านนาสาร 

           จังหวัดสุราษฎร์ธานี 
   

  โดยที่ เป็นการสมควรตั้งงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ  
พ.ศ. 2565 อาศัยอำนาจตามความในพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496 มาตรา 
62 ประกอบมาตรา 65  จึงตราเทศบัญญัติขึ้นไว้โดยความเห็นชอบของเทศบาล
ตำบลพรุพี และโดยอนุมัติของผู้ว่าราชการจังหวัดสุราษฎร์ธานี 
 ข้อ 1. เทศบัญญัติ นี้เรียกว่า เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี
งบประมาณ พ.ศ. 2565 
 ข้อ 2. เทศบัญญัติ นี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2564 เป็นต้นไป 
 ข้อ 3. งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 เป็นจำนวน
รวมทั้งสิ้น 50,197,000 บาท  
 ข้อ 4. งบประมาณรายจ่ายทั่วไป จ่ายจากรายได้จัดเก็บเอง หมวดภาษี
จัดสรร และหมวดเงินอุดหนุนทั่วไป เป็นจำนวนรวมทั้งสิ้น 50,197,000 บาท โดย
แยกรายละเอียดตามแผนงานได้ดังนี ้
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ด้าน ยอดรวม 
ด้านบริหารทั่วไป  
     แผนงานบริหารงานทั่วไป 13,523,800 
     แผนงานการรักษาคาวมสงบภายใน 1,518,400 
ด้านบริการชุมชนและสังคม  
     แผนงานการศึกษา 8,049,603 
     แผนงานสาธารณสุข 1,502,040 
     แผนงานสังคมสงเคราะห์ 637,240 
     แผนงานเคหะและชุมชน 3,351,820 
     แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน 130,000 
     แผนงานศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ 305,000 
ด้านการเศรษฐกิจ  
     แผนงานอุสาหกรรมและการโยธา 7,561,860 
     แผนงานการเกษตร 30,000 
     แผนงานการพาณิชย์ 1,716,920 
ด้านการดำเนนิงานอ่ืน  
     แผนงานงบกลาง 11,870,417 

งบประมาณรานจ่ายท้ังสิ้น 50,197,100 
 

  ข้อ 5 งบประมาณรายจ่ายเฉพาะการ จ่ายจากรายได้ เป็นเงินจำนวน 
ทั้งสิ้น 0 บาท ดังนี้ 
  ข้อ 6 ให้นายกเทศมนตรีตำบลพรุพีปฏิบัติการเบิกจ่ายเงินงบประมาณที่
ได้รับอนุมัติให้เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยวิธีการงบประมาณ
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  และระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับ
เงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน  การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น 
 ข้อ 7 ให้นายกเทศมนตรีตำบลพรุพีมีหน้าที่รักษาการให้เป็นตามบัญญัตินี้ 

   ประกาศ  ณ  วันที่ .......................................................  
 

         (ลงนาม).......................................................  
        (นายสมคิด   ดำฉวาง) 
               นายกเทศมนตรีตำบลพรุพ ี

เห็นชอบ 
 

   (ลงนาม).................................................  
                        (นายกัมปนาท  กลิ่นเสาวคนธ์) 
              นายอำเภอบ้านนาสาร ปฏิบัติราชการแทน 

                               ผู้ว่าราชการจังหวัดสุราษฎร์ธานี 
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รายงานประมาณการรายรับประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 
เทศบาลตำบลพรุพีอำเภอบ้านนาสาร จังหวัดสุราษฎร์ธานี 
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รายงานรายละเอียดประมาณการรายจ่ายงบประมาณรายจ่ายทั่วไป 
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ . 2565 เทศบาลตำบลพรุพี  อำเภอบ้านนาสาร 
จังหวัดสุราษฎร์ธานี  

ประมาณการรายจ่ายรวมทั้งสิ้น 50,197,100 บาท แยกเป็น  
แผนงานงบกลาง 

   งบกลาง      รวม 11,870,417 บาท  
งบกลาง      รวม 11,870,417 บาท  
งบกลาง      รวม 11,870,417 บาท 
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม    จ ำ น ว น  253,000 บ า ท  
          เพ่ือจ่ายเป็นเงินสมทบกองทุนประกันสังคมให้แก่พนักงานจ้างใน ส่วนของ
นายจ้างในอัตราฝ่ายละร้อยละ 5 (ตามหนังสือสำนักประกันสังคม ด่วนทีสุุด  
ที่รง 0604/ว.949 ลงวันที ่17  พฤศจิกายน 2546) 
 

เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน            จำนวน  10,000 บาท  
เพ่ือจ่ายเป็นเงินสมทบกองทุนเงินทดแทนเป็นรายปี  ในอัตราร้อย

ละ 0.2 ของค่าจ้างโดยประมาณทั้งปี (หนังสือกรมส่งเสริมการ ปกครองท้องถิ่น
ด่วนทีสุ่ด ที่มท.0808.2/ว.4172 และ พรบ.เงิน ทดแทน (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2561 

 

ในส่วนรายละเอียดนั้นท่านก็คงได้ศึกษามาแล้วกระผมจะนำเรียนแต่
งบประมาณนะครับ 

เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ      จำนวน 8,370,000 บาท 
เบี้ยยังชีพความพิการ    จำนวน 1,572,000 บาท 
เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์        จำนวน 30,000 บาท 
เงินสำรองจ่าย        จำนวน 356,081 บาท 
รายจ่ายตามข้อผูกพัน  
1.เงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลตำบลพรุพี 220,000 บาท 
2.เงินบำรุงสันนิบาดเทศบาลแห่งประเทศไทย       จำนวน  51,923 บาท 
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3.เงินสมทบกองทุนสวัสดิการชุมชน           จำนวน 10,000 บาท 

เงินสมทบกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น (ก.บ.ท.) จำนวน 
997,413 บาท 

แผนงานบริหารงานทั่วไป 
งานบริหารทั่วไป            รวม 8,069,440 บาท  
งบบุคลากร             รวม 6,182,340 บาท  
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)            รวม 2,848,320 บาท  
เงินเดือนนายก/รองนายกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  

        จำนวน 725,760 บาท  
ค่าตอบแทนประจำตำแหน่งนายก/รองนายก       จำนวน  180,000 

บาท  
ค่าตอบแทนพิเศษนายก/รองนายก           จำนวน 180,000 บาท  
ค่าตอบแทนรายเดือนเลขานุการ/ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี นายก 

องคก์ารบริการส่วนตำบล            จำนวน 207,360 บาท  
ค่าตอบแทนประธานสภา/รองประธานสภา/สมาชิกสภา/เลขานุการสภา 

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น                                    จำนวน 1,555,200 
บาท  

เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)                                   รวม 3,334,020 บาท  
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนทอ้งถิ่น    จำนวน 2,358,300 บาท  
เงินประจำตำแหน่ง            จำนวน 186,000 บาท 
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง                               จำนวน 669,720 บาท 
เงินเพ่ิมต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง                        จำนวน 36,000 บาท 
เงินอ่ืน ๆ                                                   จำนวน 84,000 บาท 
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กระผมขอเสนอญัตติร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี  
พ.ศ. 2565   เพียงเท่านี้ครับ 

 

นายวัชรินทร์   นาคกุล   ขอขอบคุณทางคณะผู้บริหารได้นำเสนอร่างเทศบัญญัติงบประมาณ 
ประธานสภาเทศบาล รายจ่ายประจำปี พ.ศ. 2565 ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยข้อบังคบัการ

ประชุมสภาท้องถิ่น พ.ศ. 2547 แก้ไขเพ่ิมเติมฉบับที่ 2 พ.ศ. 2554ข้อ 47 ในการ
พิจารณาญัตติร่างข้อบัญญัติวาระท่ีหนึ่ง ให้ที่ประชุมสภาท้องถิ่นปรึกษาในหลักการ
แห่งร่างข้อบัญญัติและลงมติว่าจะรับหลักการแห่งร่างข้อบัญญัตินั้นหรือไม่ หากมี
สมาชิกสภาท้องถิ่นประสงค์จะอภิปราย ห้ามไม่ให้ลงมติก่อนที่สมาชิกสภาท้องถิ่น
ได้อภิปรายในเรื่องนั้นพอสมควรแล้วต่อไปก็ขอเชิญเพ่ือนสมาชิกสภาได้ตรวจสอบ
และพิจารณาร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ. 2565 ว่าควรจะรับ
หลักการหรือไม่ หรือจะสอบถามอภิปรายเกี่ยวกับการตั้งงบประมาณตรวจงาน 
หมวดไหนอย่างไรก็สามารถอภิปรายได้ ขอเชิญครับ  ขอเชิญคุณสุริยา  ประพันธ์ 
ครับ 

 

นายสุริยา  ประพันธ์   เรียนท่านประธานสภาที่เคารพ คณะผู้บริหารและเพ่ือนสมาชิกผู้ 
สมาชิกสภาเขตเลือกตั้งท่ี  2 ทรงเกี ย รติ ก ระผมนายสุ ริ ย า ป ระพั น ธ์ สม าชิ กสภ าเทศบ าล เขต เลื อก 

ตั้งที ่2 
   ในร่างเทศบัญญัติอย่างที่ท่านรองนายกได้ชี้แจงให้เพ่ือนสมาชิกสภาฯได้

รับทราบคิดว่ามีข้อระเบียบเพ่ิมและมีรายละเอียดอ่านแล้วเข้าใจง่ายแต่ละส่วนไม่
ว่าจะเป็นรายจ่ายหรือรายรับ  สมาชิกสภาฯผู้ทรงเกียรติที่เคารพครับต้องดูไป
ตามที่ท่านรองนายกฯ ได้กล่าวไป เราก็สามารถดูไปเรื่อย ๆ ที่งบประมาณได้ตั้งไว้
ของปี 2565 ตั้งไว้ประมาณ 50 ล้าน อยู่ในแผนพัฒนา  ในสภาแห่งนี้ในการจะรับ
ร่างหรือไม่รับร่างก็อีกส่วนหนึ่งกระผมขอชื่นชมในส่วนนี้มีรายละเอียดมาก ขอบคุณ
ครับ 

 

นายวัชรินทร์   นาคกุล   ไม่ทราบว่ามีเพ่ือนสมาชิกท่านใดจะประสงค์อภิปรายอีกหรือไม่ครับ 
ประธานสภาเทศบาล ขอเชิญท่านนายกฯ ครับ 
 
นายสมคิด    ดำฉวาง เรียนท่านประธานสภาที่เคารพ และเพ่ือนสมาชิกผู้ทรงเกียรติทุกท่านครับ 
นายกเทศมนตรีฯ กระผมนายสมคิด   ดำฉวาง นายกเทศมนตรีตำบลพรุพี   

การนำเสนอร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ. 2565  ขอ
ทำความเข้าใจนิดหนึ่งว่าทำไม่ปีนี้เราตั้งไว้ 50 ล้าน จากปีที่แล้ว  46 ล้าน 8 ปี
ย้อนกลับไป เพราะปีที่แล้วในภาวะหลายสิ่งหลายอย่างที่เราคิดว่าการประมาณ
การแล้วว่ามีเงินเพียงพอแต่ปีนี้เพ่ิมขึ้น ถ้าดูภาวะเศรษฐกิจ และสิ่งที่จะได้เพ่ิมอีก
คือค่าภาคหลวงแร่ ขอทำความเข้าใจกับสมาชิกว่าค่าภาคหลวงแร่ใน 100%ภาษี
ถ้าหักตรงกับท้องถิ่นของเราโดยตรง พอเสียไปรัฐไปจัดสรรปันส่วน 40% เข้า
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รัฐบาลกลาง 60% เอามาท้องถิ่น พอมาท้องถิ่น อบจ.เอาไป 20% เวลาประชุม
กระผมก็ได้พูดกับ อบจ.ว่ากินเงินเทศบาลไปเยอะและโครงการต่าง ๆ ของเทศบาล
กรุณาคืนภาษีตรงนี้มาให้บ้าง อีก 20% ท้องถิ่นที่เขาไม่มีเหมืองแร่ เขาก็เอาเงิน
ส่วนนี้ไปแบ่งให้ ก็เหมือนรังนกเราไม่มี เขาก็จัดสรรมาให้เราเหมือนกันเราเหลือแค่ 
20 % เราเหลือแค่ 10 ล้าน เพราะฉะนั้นในการเขียนงบประมาณหลายคน
โดยเฉพาะสมาชิกใหม่อ่านแล้วจะไม่เข้าใจว่าทำไม่มันซ้ำซ้อนในเรื่องเดียวกัน
เทศบาลก็เหมือนประเทศแต่ละหน่วยงานก็เหมือนกระทรวงแต่ละหน่วยงานก็ตั้ง
งบประมาณ บางหน่วยงานที่มาคือ สำนักปลัด คือ มีหน่วยงานย่อย บรรเทา
สาธารณะภัย สาธารณสุข  เรื่องเดียวกันทุกหมวดต้องซื้อ แต่ละหน่วยงานก็มี
อิสระในการบริหาร เราตั้งคาดการไว้ว่า 50 ล้าน ทางฝ่ายบริหารมั่นใจว่าเรา
สามารถที่จะหาเงินมาได้ในการบริหารให้ครบตามที่เราได้ทำเทศบัญญัติเหล่านี้   
ส่วนหนึ่งที่จะได้เพ่ิมก็คือการสร้างประสิทธิภาพในการบริหารโดยเฉพาะงานคลัง 
จะมีอะไรที่ค้างอยู่เยอะแต่เราต้องปรับปรุงใหม่ และการใช้จ่ายเราจะพยายาม
ประหยัด ในการใช้จ่ายเพ่ือการจัดการที่มีคุณภาพปีนี้กระผมมั่นใจว่าเงินสะสมที่
เราจะใช้ได้ต่อไปก็คงจะไม่ต่ำจาก 50 ล้าน นี้คือเงินที่เหลือจากการบริหารจัดการ
ภายในปี 2564 ครับ โครงการต่างๆ ดูแล้วตามเทศบัญญัติอาจจะไม่ลงทุกหมู่บ้าน 
แต่หลังจากนี้ยังมีงบอีกส่วนหนึ่งที่จะเพ่ิมในปีนี้คือเงินสะสมหลังจากเดือนตุลาคม
ไปแล้ว เงินสะสมเราก็นำมาใช้ได้อีก หมู่บ้านไหนที่ยังไม่มีโครงการเราจะเพ่ิมให้ใน
ส่วนนั้น การทำแล้วที่เราให้ไปหมายความว่าเหมือนกับต่อให้ตลอดสาย  คือ
หลักการบริหารของฝ่ายบริหารที่มีแนวความคิดทำโครงการทำงบประมาณในปีนี้
ขอแจ้งให้เพ่ือนสมาชิกได้ทราบ ขอบคุณครับ  

 
นายวัชรินทร์   นาคกุล   ไม่ทราบว่ามีเพ่ือนสมาชิกท่านใดสงสัยจะอภิปรายอีกหรือไม่ ถ้าไม่มีผมขอ 
ประธานสภาเทศบาล ปิดการอภิปรายครับ ขอเชิญครับเลขานุการฯ นับองค์ประชุมเพ่ือจะได้รับหลักการ

แห่งร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ขอเชิญ
ครับ 

 
นายพงศ์ศักดิ์   รักษาวงศ์  เรียนท่านประธานสภาที่เคารพ มีสมาชิกสภาอยู่ในที่ประชุมจำนวน 
เลขานุการสภาฯ   12ท่าน ครบองค์ประชุมตามที่กฎหมายกำหนด ครับ 
 
นายวัชรินทร์   นาคกุล   ครับต่อไปผมจะขอมติที่ประชุมตามข้อ 47 แห่ง ระเบียบกระทรวง 
ประธานสภาเทศบาล มหาดไทยว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น พ.ศ.2547 ว่าที่ประชุมรับ

หลักการแห่งร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ. 2565 ของเทศบาล
ตำบลพรุพี  สมาชิกท่านใดรับหลักการแห่งร่าง โปรดยกมือครับ 
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- สมาชิกท่านใดเห็นควร “รับหลักการแห่งร่าง”  โปรดยกมือครับ 

- สมาชิกท่านใด “ไม่รับหลักการแห่งร่าง “  โปรดยกมือครับ 

- สมาชิกท่านใด “งดออกเสียง “  โปรดยกมือครับ 
 

มติที่ประชุม มีสมาชิกสภาฯ  รับหลักการแห่งร่าง   11  เสียง 
    ไม่รับหลักการแห่งร่าง  -   เสียง 
    งดออกเสียง  1   เสียง 
         
นายวัชรินทร์   นาคกุล   เป็นอันว่าสภาเทศบาล “รับหลักการ” แห่งร่างเทศบัญญัติ 
ประธานสภาเทศบาลฯ งบประมาณรายจ่ายประจำปีพ.ศ. 2565 ของเทศบาลตำบลพรุพี ด้วยมติรับ

หลั กการแห่ งร่ า ง   1 1   เส ีย ง ไม ่ร ับ ห ล ัก ก า ร แ ห ่ง ร ่า ง   –  เส ีย ง 
งดออกเสียง  1  เสียง  รับหลักการแห่งร่างเทศบัญญัติฯ  เวลา 11.11 น. 

 

นายวัชรินทร์   นาคกุล   ต่อไปจะเป็นการคัดเลือกคณะกรรมการแปรญัตติร่างเทศบัญญัติ 
ประธานสภาฯ งบประมาณรายจ่ายประจำปีพ.ศ. 2565 ของเทศบาลตำบลพรุพี ขอเชิญท่าน

เลขานุการสภาฯชี้แจงระเบียบที่เกี่ยวข้องครับ 
 

นายพงศ์ศักดิ์   รักษาวงศ์    เรียนท่านประธานสภาที่เคารพ คณะผู้บริหารและเพ่ือนสมาชิกผู้ทรง 
เลขานุการสภาเทศบาล เกียรตกิระผมนายพงศ์ศักดิ์  รักษาวงศ์ตำแหน่ง เลขานุการสภาเทศบาลตำบลพรุพี 
 

   ข้อระเบียบ/ข้อกฎหมาย 
ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภา

เทศบาล  พ.ศ.2547  
ข้อ 47 ในการพิจารณาญัตติร่างข้อบัญญัติวาระที่หนึ่ง ให้ที่ประชุมสภา

ท้องถิ่นปรึกษาในหลักการแห่งร่างข้อบัญญัติและลงมติว่าจะรับหลักการแห่งร่าง
ข้อบัญญัตินั้นหรือไม่หากมีสมาชิกสภาท้องถิ่นประสงค์จะอภิปราย ห้ามไม่ให้ลงมติ
ก่อนที่สมาชิกสภาท้องถิ่นได้อภิปรายในเรื่องนั้นพอสมควรแล้วเพ่ือประโยชน์แก่
การพิจารณาร่างข้อบัญญัติวาระที่หนึ่ง สภาท้องถิ่นจะให้คณะกรรมการสภา
ท้องถิ่นพิจารณาก่อนรับหลักการก็ได้ 

ข้อ49 ญัตติร่างข้อบัญญัติที่สภาท้องถิ่นลงมติรับหลักการแล้ว ถ้าจะต้อง
ส่งให้คณะกรรมการแปรญัตติพิจารณา ให้ประธานสภาท้องถิ่นส่งร่างข้อบัญญัตินั้น
ไปให้คณะกรรมการแปรญัตติพิจารณาโดยละเอียด และที่ประชุมสภาท้องถิ่น
จะต้องกำหนดระยะเวลาเสนอคำแปรญัตติต่อคณะกรรมการแปรญัตติด้วยภายใน
ระยะเวลาเสนอคำแปรญัตติที่สภาท้องถิ่นกำหนดตามวรรคหนึ่ง ผู้บริหารท้องถิ่น
หรือสมาชิกสภาท้องถิ่นผู้ใดเห็นควรจะแก้ไขเพ่ิมเติมร่างข้อบัญญัติก็ให้เสนอคำ
แปรญัตติล่วงหน้าเป็นหนังสือ โดยให้แปรญัตติเป็นรายข้อและเสนอต่อประธาน
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คณะกรรมการแปรญัตติ ในกรณีที่สมาชิกสภาท้องถิ่นเป็นผู้แปรญัตติจะต้องมี
สมาชิกสภาท้องถิ่นรับรองเช่นเดียวกับการเสนอญัตติการเสนอคำแปรญัตติให้
อนุโลมใช้ตามแบบท้ายระเบียบนี้ 

ข้อ 50  เมื่อคณะกรรมการแปรญัตติได้พิจารณาแล้ว จะต้องเสนอร่าง
ข้อบัญญัตินั้นตามร่างเดิม และตามที่มีการแก้ไขเพ่ิมเติม พร้อมทั้งรายงานและ
บันทึกความเห็นยื่นต่อประธานสภาท้องถิ่นรายงานนั้นอย่างน้อยจะต้องระบุว่า ได้
มีหรือไม่มีการแก้ไขเพ่ิมเติมในตอนหรือข้อใดบ้าง การแปรญัตติและมติของ
คณะกรรมการแปรญัตติเกี่ยวด้วยการแปรญัตตินั้นเป็นประการใด การสงวน
ความเห็นของกรรมการแปรญัตติตลอดจนการสงวนคำแปรญัตติด้วย และให้
ประธานสภาท้องถิ่นส่งรายงานนั้นแก่สมาชิกสภาท้องถิ่นไม่น้อยกว่ายี่สิบสี่ชั่วโมง
ก่อนวันประชุมพิจารณา เว้นแต่กรณีต้องพิจารณาเป็นการด่วน 

ข้อ 51 ในการพิจารณาร่างข้อบัญญัติวาระที่สอง ให้ปรึกษาเรียง
ตามลำดับข้อเฉพาะที่มีการแปรญัตติหรือที่คณะกรรมการแปรญัตติแก้ไขเท่านั้น 
เว้นแต่ที่ประชุมสภาท้องถิ่นจะได้ลงมติเป็นอย่างอ่ืน 

ข้อ 103  (1)  ระบุว่า  “ คณะกรรมการสภาท้องถิ่นมี 2 ประเภท  คือ 
(1)คณะกรรมการสามัญ ประกอบด้วยสมาชิกสภาท้องถิ่น  มีจำนวนไม่น้อยกว่า  3  
คน  แต่ไม่เกิน  7  คน  (2)คณะกรรมการวิสามัญ ประกอบด้วยสมาชิกสภาท้องถิ่น
หรือบุคคลที่ไม่ได้เป็นสมาชิสภาท้องถิ่น มีจำนวนไม่น้อยกว่า 3 คนแต่ไม่เกิน 7 คน” 
ครับ 

ข้อ 105  ภายใต้บังคับข้อ 103 และข้อ 104 สภาท้องถิ่นมีอำนาจเลือก
สมาชิกสภาท้องถิ่นหรือบุคคลที่ไม่ได้เป็นสมาชิกสภาท้องถิ่นเป็นคณะกรรมการ
สภาท้องถิ่นชุดต่าง ๆ ตามความจำเป็นแก่กิจการในหน้าที่ของสภาท้องถิ่น (3) 
คณะกรรมการแปรญัตติร่างข้อบัญญัติ 

ข้อ 107  ภายใต้บังคับข้อ 103 วิธีเลือกคณะกรรมการสภาท้องถิ่น ให้
สมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่นเสนอชื่อสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือบุคคลที่
ไม่ได้เป็นสมาชิกสภาท้องถิ่นแล้วแต่กรณี ในกรณีที่สมาชิกสภาท้องถิ่นเป็นผู้เสนอ
ต้องมีสมาชิกสภาท้องถิ่นรับรองไม่น้อยกว่าสองคน ส่วนกรณีท่ีผู้บริหารท้องถิ่นเป็น
ผู้เสนอไม่ต้องมีผู้รับรอง 

การเสนอชื่อให้เสนอได้โดยไม่จำกัดจำนวน เว้นแต่ที่ประชุมมีมติเป็นอย่าง
อ่ืนและให้นำวิธีการเลือกตามข้อ 12 มาใช้บังคับโดยอนุโลม 

ข้อ 108  เมื่อมีญัตติจะต้องให้คณะกรรมการสภาท้องถิ่นพิจารณาให้
ประธานสภาท้องถิ่นส่งญัตตินั้นไปยังคณะกรรมการภาท้องถิ่น  ซึ่งมีหน้าที่ตรงกับ
ญัตติหรือสมควรจะพิจารณาญัตติหรือส่งให้คณะกรรมการสภาท้องถิ่นที่สภา
ท้องถิ่นตั้งข้ึนเพื่อพิจารณาญัตตินั้น 
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ข้อ  109  การนัดประชุมและเปิดประชุมคณะกรรมการสภาท้องถิ่นครั้ง
แรกให้เป็นหน้าที่ของเลขานุการสภาท้องถิ่น 

ให้คณะกรรมการสภาท้องถิ่นคณะหนึ่งๆเลือกประธานกรรมการและ
เลขานุการจากกรรมการสภาท้องถิ่นคณะนั้นๆ  

ในการประชุมคณะกรรมการสภาท้องถิ่นต้องมีกรรมการมาประชุมไม่น้อย
กว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนกรรมการทั้งหมด จึงจะเป็นองค์ประชุม 

มติของคณะกรรมการสภาท้องถิ่นให้ถือเสียงข้างมาก กรณีคะแนนเสียง
เท่ากันให้ประธานกรรมการออกเสียงชี้ขาด 

  
นายวัชรินทร์   นาคกุล   ตามท่ีเลขานุการสภาเทศบาล ได้ชี้แจงระเบียบข้อบังคับการประชุมใน 

ประธานสภาเทศบาล ส่วนที่เกี่ยวข้องกับการกำหนดจำนวนคณะกรรมการ  และตัวบุคคลเพ่ือแต่งตั้งเป็น
คณะกรรมการแปรญัตติ ให้ที่ประชุมได้รับทราบไปแล้วนั้น ขอเชิญท่านสมาชิก
เสนอ จำนวน คณะกรรมการแปรญัตติ ร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย
ประจำปีพ.ศ. 2565 ของเทศบาลตำบลพรุพี  ขอเชิญครับขอเชิญคุณสุริยา  
ประพันธ์ สมาชิกสภาเทศบาล เขต 2 ครับ 

 

นายสุริยา  ประพันธ์   เรียนท่านประธานสภาที่เคารพ คณะผู้บริหารและเพ่ือนสมาชิกผู้ทรง 
สมาชิกสภาเขตเลือกตั้งท่ี 2 เกียรตกิระผมนายสุริยา  ประพันธ์ สมาชิกสภาเทศบาล เขตเลือกตั้ง 2 
     ขอเสนอให้มีคณะกรรมการแปรญัตติร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย
    ประจำปี พ.ศ. 2565  จำนวน....5....คน ครับ 
 

ผู้รับรอง      เต็มสภาฯ 
 

นายวัชรินทร์   นาคกุล   มีสมาชิกท่านใดจะเสนอเป็นอย่างอ่ืนหรือไม่ ถ้าไม่มีถือว่าที่ประชุมเห็น 
ประธานสภาเทศบาล ชอบให้มีคณะกรรมการแปรญัตติ ร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี

พ.ศ. 2565 จำนวน...5..คน 
   ขอเชิญเลขานุการสภาฯ ชี้แจงระเบียบฯ เกี่ยวกับการเลือกคณะกรรมการ

แปรญัตติฯ ครับ 
 

นายพงศ์ศักดิ์   รักษาวงศ์   เรียนท่านประธานสภา ที่เคารพตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่า 
เลขานุการสภาเทศบาล ด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น พ.ศ.2547 
  ข้อ  107 วิธีการเลือกคณะกรรมการสภาท้องถิ่น ให้สมาชิกสภาท้องถิ่นหรือ

ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอชื่อสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือบุคคลที่ไม่ได้เป็นสมาชิกสภา
ท้องถิ่นแล้วแต่กรณี  ในกรณีที่มีสมาชิกสภาท้องถิ่นเป็นผู้เสนอ ต้องมีสมาชิกสภา
ท้องถิ่นรับรองไม่น้อยกว่า  2  คน ส่วนกรณีที่ผู้บริหารท้องถิ่นเป็นผู้เสนอไม่ต้องมี
ผู้รับรอง 
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การเสนอชื่อให้เสนอโดยไม่จำกัดจำนวน  เว้นแต่ที่ประชุมมีมติเป็นอย่าง
อ่ืน  และให้นำวิธีการเลือก ตามข้อ 12 (วิธีการเลือกรองประธานสภา) มาใช้โดย
อนุโลม” โดย วิธีการเลือกคณะกรรมการแปรญัตติ ให้ประธานสภาเทศบาลจัดให้มี
การเลือก โดยให้สมาชิกสภาเทศบาลแต่ละคนเสนอชื่อสมาชิกสภาเทศบาลคนหนึ่ง
ที่ตนเห็นสมควรเป็นคณะกรรมการแปรญัตติ การเสนอนั้นต้องมีสมาชิกรับรองไม่
น้อยกว่าสองคน  

การเลือกให้เลือกคณะกรรมการแปรญัตติคนที่หนึ่งก่อน แล้วจึงเลือก
คณะกรรมการแปรญัตติในลำดับถัดไป จนครบจำนวน 

 
นายวัชรินทร์   นาคกุล   ขอเชิญท่านสมาชิกฯ เสนอชื่อผู้ที่สมควรเป็นคณะกรรมการแปร 
ประธานสภาเทศบาลฯ ญัตติ คนที่ 1 ครับขอเชิญ คุณยุทธนา  แสงสุวรรณ สมาชิกสภาเขตเลือกตั้งที่1

ครับ 
 
นายยุทธนา  แสงสุวรรณ          เรียนท่านประธานสภาที่เคารพ คณะผู้บริหารและเพ่ือนสมาชิกผู้ทรงเกียรติ 
สมาชิกสภาเขตเลือกตั้งท่ี 1  กระผมนายยุทธนา  แสงสุวรรณ สมาชิกสภาเทศบาล เขตเลือกตั้งที่ 1 
  ขอเสนอนายสุริยา  ประพันธ์ เป็นคณะกรรมการแปรญัตติคนที่ 1 
 

ผู้รับรอง     เต็มสภาฯ 
 

นายวัชรินทร์   นาคกุล มีสมาชิกท่านใดจะเสนอชื่อบุคคลอ่ืนอีกหรือไม่ /ถ้าไม่มีท่านใด 
ประธานสภาเทศบาล  เสนอ ถือว่าที่ประชุมสภาเทศบาลแห่งนี้  เห็นชอบให้นายสุริยา  ประพันธ์เป็น

คณะกรรมการแปรญัตติ คนที่ 1 
ต่อไป ขอเชิญท่านสมาชิกฯ เสนอชื่อผู้ที่สมควรเป็นคณะกรรมการแปร

ญัตติ คนที่ 2 ครับขอเชิญ คุณวิรัช ช่วยเกิด ครับ 
 

นายวิรัช   ช่วยเกิด          เรียนท่านประธานสภาที่เคารพ คณะผู้บริหารและเพ่ือนสมาชิกผู้ทรงเกียรต ิ
สมาชิกสภาเขตเลือกตั้งท่ี 1 กระผมนายวิรัช   ช่วยเกิด สมาชิกสภาเทศบาล เขตเลือกตั้งที่ 1  
  ขอเสนอนายจรูญ   สวัสดิ์เมือง เป็นคณะกรรมการแปรญัตติ คนที่2 
 

ผู้รับรอง     เต็มสภาฯ 
 

นายวัชรินทร์   นาคกุล   มีสมาชิกท่านใดจะเสนอชื่อบุคคลอ่ืนอีกหรือไม่ /เม่ือไม่มีท่านใด 
ประธานสภาเทศบาล เสนอ ถือว่าที่ประชุมสภาเทศบาลแห่งนี้  เห็นชอบให้นายจรูญ   สวัสดิ์เมืองเป็น

คณะกรรมการแปรญัตติ คนที่ 2  
ต่อไป ขอเชิญท่านสมาชิกฯ เสนอชื่อผู้ที่สมควรเป็นคณะกรรมการแปร

ญัตติ คนที่ 3 ครับขอเชิญคุณไพโรจน์   อักษรทอง ครับ 
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นายไพโรจน์   อักษรทอง   เรียนท่านประธานสภาที่เคารพคณะผู้บริหาร หัวหน้าส่วน สมาชิกทุกท่าน 
สมาชิกสภาเขตเลือกตั้งท่ี 2 กระผมนายไพโรจน์   อักษรทอง สมาชิกสภาเทศบาล เขตเลือกตั้งที่ 2 
  ขอเสนอนางวาสนา  เกื้อฉิม เป็นคณะกรรมการแปรญัตติ คนที่3 
 

ผู้รับรอง     เต็มสภาฯ 
 

 

นายวัชรินทร์   นาคกุล  มีสมาชิกท่านใดจะเสนอชื่อบุคคลอ่ืนอีกหรือไม่ /เม่ือไม่มีท่านใด 
ประธานสภาเทศบาล เสนอ ถือว่าที่ประชุมสภาเทศบาลแห่งนี้  เห็นชอบให้นางวาสนา  เกื้อฉิมเป็น

คณะกรรมการแปรญัตติ คนที่ 3 
  ต่อไป ขอเชิญท่านสมาชิกฯ เสนอชื่อผู้ที่สมควรเป็นคณะกรรมการแปร

ญัตติ คนที่ 4 ครับขอเชิญคุณวาสนา  เกื้อฉิม ครับ 
 

นางวาสนา  เกื้อฉิม   เรียนท่านประธานสภาที่เคารพสมาชิกผู้ทรงเกียรติ ผู้บริหารและหัวหน้า 
สมาชิกสภาเขตเลือกตั้งท่ี 1 ส่วน  ดิฉันนางวาสนา  เกื้อฉิม สมาชิกสภาเทศบาล เขตเลือกตั้งที่ 1 
  ขอเสนอนายปุณนรัตน์  ทองสุก เป็นคณะกรรมการแปรญัตติคนที ่4 
 

ผู้รับรอง     เต็มสภาฯ 
 

นายวัชรินทร์   นาคกุล   มีสมาชิกท่านใดจะเสนอชื่อบุคคลอ่ืนอีกหรือไม่ /เม่ือไม่มีท่านใดเสนอ 
ประธานสภาเทศบาล  ถือว่าที่ประชุมสภาเทศบาลแห่งนี้เห็นชอบให้นายปุณนรัตน์  ทองสุกเป็น

คณะกรรมการแปรญัตติ คนที่ 4 
ต่อไป ขอเชิญท่านสมาชิกฯ เสนอชื่อผู้ที่สมควรเป็นคณะกรรมการแปร

ญัตติ คนที ่5 ครับขอเชิญ คุณผอง   ผลเกลี้ยง ครับ 
 

นายผอง   ผลเกลี้ยง   เรียนท่านประธานสภาที่เคารพ คณะผู้บริหารและเพ่ือนสมาชิกผู้ทรง 
สมาชิกสภาเขตเลือกตั้งท่ี 2 เกียรติ  กระผมนายผอง   ผลเกลี้ยง สมาชิกสภาเทศบาล เขตเลือกตั้งที่ 2 
  ขอเสนอ นายไพโรจน์  อักษรทอง เป็นคณะกรรมการแปรญัตติคนที่ 5 
 

ผู้รับรอง     เต็มสภาฯ 
 

นายวัชรินทร์   นาคกุล  มีสมาชิกท่านใดจะเสนอชื่อบุคคลอ่ืนอีกหรือไม่ /เม่ือไม่มีท่านใด 
ประธานสภาเทศบาล เสนอ ถือว่าที่ประชุมสภาเทศบาลแห่งนี้ เห็นชอบให้นายไพโรจน์  อักษรทอง

เป็นคณะกรรมการแปรญัตติ คนที่ 5 
ดังนั้นสรุปรายช่ือบุคคลที่ถูกเลือกเป็นคณะกรรมการแปรญัตติมี ดังนี้ 

  1. นายสุริยา   ประพันธ์ 
  2. นายจรูญ   สวัสดิ์เมือง 
  3. นางวาสนา  เกื้อฉิม 
  4.นายปุณนรัตน์   ทองสุก 
  5. นายไพโรจน์   อักษรทอง 
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  เป็นอันว่าที่ประชุมได้เลือกกรรมการแปรญัตติครบทั้ง 5 คนต่อไปเป็น
การกำหนดระยะเวลาเสนอคำแปรญัตติต่อคณะกรรมการแปรญัตติขอเชิญ
ท่านเลขานุการสภา ฯ ชี้แจงระเบียบที่เกี่ยวข้องครับ 

 
 

นายพงศ์ศักดิ์  รักษาวงศ์   เรียนท่านประธานสภาฯ ที่เคารพเพ่ือนสมาชิกสภาฯและผู้บริหารทุกท่าน 
เลขานุการสภาเทศบาล    ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น 
 พ.ศ.2547 ข้อ49 ญัตติร่างข้อบัญญัติที่สภาท้องถิ่นลงมติรับหลักการแล้ว ถ้า

จะต้องส่งให้คณะกรรมการแปรญัตติพิจารณาให้ประธานสภาส่งร่างข้อบัญญัติ
นั้นไปให้คณะกรรมการแปรญัตติพิจารณาโดยละเอียด และที่ประชุมสภาท้องถิ่น
จะต้องกำหนดระยะเวลาเสนอคำแปรญัตติต่อคณะกรรมการแปรญัตติด้วย 

  ภายในระยะเวลาเสนอคำแปรญัตติที่สภาท้องถิ่นกำหนดตามวรรคหนึ่ง 
ผู้บริหารท้องถิ่นหรือสมาชิกสภาท้องถิ่นผู้ ใดเห็นควรจะแก้ไขเพ่ิมเติมร่าง
ข้อบัญญัติก็ให้เสนอคำแปรญัตติล่วงหน้าเป็นหนังสือ โดยให้แปรญัตติเป็นรายข้อ
และเสนอต่อประธานคณะกรรมการแปรญัตติ  ในกรณีที่สมาชิกสภาท้องถิ่นเป็น
ผู้แปรญัตติจะต้องมีสมาชิกสภาท้องถิ่นรับรองเช่นเดียวกับการเสนอญัตติและ
ความใน ข้อ 45 วรรคสามกำหนดว่า “ในการพิจารณาวาระที่สองให้กำหนด
ระยะเวลาเสนอคำแปรญัตติไว้ไม่น้อยกว่ายี่สิบสี่ชั่วโมงนับแต่สภาท้องถิ่นมีมติรับ
หลักการแห่งร่างข้อบัญญัติงบประมาณนั้น” 

 

นายวัชรินทร์   นาคกุล   ต่อไปขอเชิญที่ประชุมสภาฯกำหนดระยะเวลาเสนอคำแปรญัตติต่อ 
ประธานสภาเทศบาล  คณะกรรมการแปรญัตติไม่น้อยกว่า 24 ชั่วโมงครับ 
 

นายพงศ์ศักดิ์  รักษาวงศ์             เรียนท่านประธานสภาที่เคารพขอพักการประชุม 10 นาที ขอนัดประชุม 
เลขานุการสภาฯ  คณะกรรมการแปรญัตติ เพื่อเลือกประธานคณะกรรมการและเลขานุการฯ 

เวลา 11.20 น. ณ ห้องรับรองสภาเทศบาลตำบลพรุพี 
 

พักการประชุม  10  นาท ี
 

นายพงศ์ศักดิ์  รักษาวงศ์   ขณะนี้ถึงเวลาเข้าประชุม ขอเรียนเชิญสมาชิกทุกท่านเข้าห้องประชุมครับ 
เลขานุการสภาฯ 
 

นายวัชรินทร์   นาคกุล   ในเมื่อที่ประชุมพร้อมขอดำเนินการประชุมต่อนะครับ เมื่อสักครู่ที่ได้พักก็ได้ 
ประธานสภาฯ  ให้คณะกรรมการแปรญัตติได้ไปคัดเลือกประธานคณะกรรมการแปรญัตติ และ

เลขานุการกรรมการแปรญัตติ ขอเชิญท่านเลขานุการสภาฯ  รายงานผลการประชุม
คณะกรรมการแปรญัตติครับ 
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นายพงศ์ศักดิ์   รักษาวงศ์  เรียนท่านประธานสภาฯ ที่เคารพ กระผมขอรายงานผลการประชุม 
เลขานุการสภาเทศบาล คณะกรรมการแปรญัตติร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีพ.ศ.2565 
  ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาเทศบาล

ตำบล พ.ศ. 2547 ข้อ 109 การปิดประชุมและการเปิดประชุมคณะกรรมการสภา
ท้องถิ่นครั้งแรกให้เป็นหน้าที่ของเลขานุการสภาท้องถิ่นให้คณะกรรมการสภา
ท้องถิ่นคณะหนึ่งเลือกประชุมกรรมการและเลขานุการจากกรรมการสภาท้องถิ่น
คณะนั้นๆ ในการประชุมคณะกรรมการท้องถิ่นต้องมาประชุมไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่ง
ของกรรมการสภาท้องถิ่นให้ถือเสียงข้างมากกรณีคะแนนเสียงเท่ากันให้ประธาน
กรรมการออกเสียงชี้ขาด ซึ่งคณะกรรมการได้ประชุมเมื่อวันศุกร์ที่ 13  สิงหาคม 
2564 เวลา 11.20 น. ซึ่งที่ประชุมได้มีมติเลือกนายสุริยา  ประพันธ์ เป็นประธาน
คณะกรรมการแปรญัตติ และได้เลือก นางวาสนา  เกื้อฉิม เป็นเลขานุการ
คณะกรรมการแปรญัตติ และขออนุญาตท่านประธานสภา เพ่ือให้ประธาน
คณะกรรมการแปรญัตติฯ แจ้งกำหนดการประชุมของคณะกรรมการแปรญัตติ ต่อ
ที่ประชุม ครับ 

 

นายวัชรินทร์   นาคกุล   ในเมื่อตอนนี้เราได้ประธานคณะกรรมการแปรญัตติ และ เลขานุการ  
ประธานสภาเทศบาล คณะกรรมการแปรญัตติ แล้วลำดับต่อไป ควรกำหนดเวลาเสนอคำแปรญัตติ ตาม

ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาเทศบาลตำบล  
พ.ศ. 2547 แก้ไขเพ่ิมเติมฉบับที่  2 พ.ศ. 2554 ข้อ 45 ญัตติร่างข้อบัญญัติ
งบประมาณจะพิจารณาสามวาระรวดเดียวไม่ได้ และในการพิจารณาวาระที่สองให้
กำหนดระยะเวลาเสนอคำแปรญัตติไว้ไม่น้อยกว่ายี่สิบสี่ชั่วโมงนับตั้งแต่สภามีมติรับ
หลักการแห่งร่างข้อบัญญัติงบประมาณ นั้น ข้อให้ประธานคณะกรรมการแปรญัตติ
กำหนดวันเสนอคำแปรญัตติว่ามีกี่วัน กำหนดเวลาและสถานที่ ขอเชิญประธาน
คณะกรรมการแปรญัตติฯ ครับ 

 

นายสุริยา   ประพันธ์       เรียนท่านประธานสภาที่เคารพ คณะผู้บริหารและเพ่ือนสมาชิกผู้ทรงเกียรต ิ
ประธานคณะกรรมการแปรญัตติ กระผมนายสุริยา  ประพันธ์  ประธานคณะกรรมการแปรญัตติฯ     

ในช่วงเวลาที่ยื่นขอแปรญัตติมีทั้งหมด 3 วัน ดังนี้ 
วันที่ 16 สิงหาคม 2564 เวลา 08.30 น. ถึงเวลา 16.30 น. 
วันที่ 17 สิงหาคม 2564 เวลา 08.30 น. ถึงเวลา 16.30 น. 
วันที่ 18 สิงหาคม 2564 เวลา 08.30 น. ถึงเวลา 16.30 น. 
 

  สมาชิกท่านใดมีความประสงค์จะขอยื่นแปรญัตติก็ให้มายื่นในระยะเวลา
ทางคณะกรรมการได้นำเสนอไปแล้ว 

 
 



111 

 

  ขอแจ้งกำหนดการประชุมคณะกรรมการเพ่ือพิจารณาแปรญัตติฯร่างเทศ
บัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ในวันที่  23 
สิงหาคม พ.ศ.2564 เวลา 14.00 น. ณ ประชุมสภาเทศบาลตำบลพรุพี และ
ขอเชิญคณะผู้บริหาร และสมาชิกสภาเทศบาล  ซึ่งเสนอคำแปรญัตติเข้าแสดง
ความคิดเห็นในชั้นแปรญัตติต่อคณะกรรมการแปรญัตติ ในวันและเวลาดังกล่าว
ครับ 

 

นายวัชรินทร์   นาคกุล   ขอบคุณประธานคณะกรรมการแปรญัตติ ครับ และขอเชิญคณะผู้บริหาร 
ประธานสภาเทศบาล และผู้เสนอคำแปรญัตติเข้าประชุมในวันเวลาดังกล่าวด้วย 

เป็นอันว่าการพิจารณาร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี  
พ.ศ. 2565  ของเทศบาลตำบลพรุพี ในวาระที่หนึ่งชั้นรับหลักการแห่งร่างก็เป็น
อันเสร็จสิ้น เมื่อได้รับสรุปผลการประชุมของคณะกรรมการแปรญัตติ ตามข้อ 50 
แห่งระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาเทศบาล พ.ศ.2547 
แล้ว ผมจะส่งรายงานนั้นให้แก่สมาชิกต่อไป 
 

นายวัชรินทร์   นาคกุล   ต่อไปข้อ 6.2 รายงานลูกหนี้ค้างชำระเกิน 10 ปี 
ประธานสภาเทศบาล   ขอเชิญท่านเลขานุการสภาฯ ชี้แจงระเบียบข้อกฎหมาย ที่เกี่ยวข้องครับ 

 

นายพงศ์ศักดิ์   รักษาวงศ์  เรียนท่านประธานสภาที่เคารพ คณะผู้บริหาร และเพ่ือนสมาชิกสภาทุก  
เลขานุการสภาฯ ท่านกระผมนายพงศ์ศักดิ์   รักษาวงศ์ขอชี้แจงระเบียบฯ  
     ระเบียบ/ข้อกฎหมาย 

อาศัยตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน 
การฝากเงิน การเก็บรักษาเงินและการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
พ.ศ.2547  

ข้อ 97 หากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น มิอาจจัดเก็บหนี้จากลูกหนี้ที่ค้าง
ชำระเกินกว่าสิบปีขึ้นไป ด้วยเหตุหนึ่งเหตุใด และได้ดำเนินการแล้ว ดังนี้ 

(1) เร่งรัดติดตามให้มีการชำระหนี้แล้ว แต่ไม่สามารถจัดเก็บได้ เนื่องจาก
ลูกหนี้กลายเป็นบุคคลล้มละลาย ยากจน ไม่มีทรัพย์สินจะเรียกชำระหนี้ได้ หรือ
กฎหมายมิได้เปิดช่องให้กระทำได้ 

(2) กรณีท่ีลูกหนี้ตายหรือสาบสูญ ผู้รับพินัยกรรม หรือทายาทผู้รับมรดก 
ต้องเป็นบุคคลที่มีลักษณะเช่นเดียวกับท่ีระบุไว้ใน (1) 

ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจำหน่ายหนี้สูญจากบัญชีลูกหนี้โดยได้รับ
ความเห็นชอบจากผู้บริหารท้องถิ่น และได้รับอนุมัติจากสภาท้องถิ่น 

หลักเกณฑ์การจำหน่ายหนี้สูญ และวิธีการบันทึกบัญชีให้เป็นไปตามที่
ปลัดกระทรวงมหาดไทยกำหนด 
 

นายวัชรินทร์    นาคกุล   ขอเชิญคณะผู้บริหารเสนอญัตติครับ 
ประธานสภาเทศบาลฯ 
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นายบุญเลิศ   รอดศรี         เรียนท่านประธานสภาที่เคารพ และเพ่ือนสมาชิกผู้ทรงเกียรติทุกท่านครับ 
รองนายกเทศมนตรีฯ  กระผมนายบุญเลิศ   รอดศรี  รองนายกเทศมนตรี ได้รับมอบหมายจากท่าน 

ข้าพเจ้านายสมคิด  ดำฉวาง  นายกเทศมนตรีตำบลพรุพี ขอเสนอญัตติ
เรื่อง รายงานลูกหนี้ค้างชำระเกิน 10ปี 
 ตามที่กองคลังงานพัฒนาและจัดเก็บรายได้ ได้ปฏิบัติงานด้านการจัดเก็บ 
ตามภารกิจที่ได้รับมอบหมายและได้ดำเนินการตามระเบียบอย่างเคร่งครัดแล้ว 
นั้น 

อาศัยตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน 
การฝากเงิน การเก็บรักษาเงินและการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
พ.ศ.2547  

ข้อ 97 หากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น มิอาจจัดเก็บหนี้จากลูกหนี้ที่ค้าง
ชำระเกินกว่าสิบปีขึ้นไป ด้วยเหตุหนึ่งเหตุใด และได้ดำเนินการแล้ว ดังนี้ 

(1) เร่งรัดติดตามให้มีการชำระหนี้แล้ว แต่ไม่สามารถจัดเก็บได้  
เนื่องจากลูกหนี้กลายเป็นบุคคลล้มละลาย ยากจน ไม่มีทรัพย์สินจะเรียกชำระหนี้
ได้ หรือกฎหมายมิได้เปิดช่องให้กระทำได้ 

(2) กรณีที่ลูกหนี้ตายหรือสาบสูญ ผู้รับพินัยกรรม หรือทายาทผู้รับมรดก
ต้องเป็นบุคคลที่มีลักษณะเช่นเดียวกับท่ีระบุไว้ใน (1) 

ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจำหน่ายหนี้สูญจากบัญชีลูกหนี้ โดยได้รับ
ความเห็นชอบจากผู้บริหารท้องถิ่น และได้รับอนุมัติจากสภาท้องถิ่น 

หลักเกณฑ์การจำหน่ายหนี้สูญ และวิธีการบันทึกบัญชีให้เป็นไปตามที่
ปลัดกระทรวงมหาดไทยกำหนด 
 ข้าพเจ้าจึงขอรายงานลูกหนี้ค่าน้ำประปาค้างชำระเกิน 10 ปี ในช่วงของ
การเขียนใบเสร็จมือ และยังมียอดค้างอยู่จำนวน 60 ราย เป็นเงิน 65,916.-บาท
จึงขอเสนอต่อสภาเพ่ือพิจารณาและดำเนินการต่อไปขอได้โปรดนำเสนอต่อที่
ประชุมสภาเทศบาลตำบลพรุพีเพ่ือพิจารณาต่อไป 
 กระผมอยากให้ เพ่ือนสมาชิกดู ในรายละเอียดว่ามี ใครบ้ างเพราะ
รายละเอียดบัญชีตัวนี้ได้อยู่ในมือท่านอยู่แล้ว ขอบคุณครับ 

 
นายวัชรินทร์    นาคกุล   ผู้เสนอญัตติก็ได้เสนอต่อสภาแล้วสำหรับเรื่องรายงานลูกหนี้ค้างชำระเกิน  
ประธานสภาเทศบาลฯ 10 ปี เพ่ือให้สภาพิจารณา ขอเชิญสมาชิกท่ านใดที่ จะอภิปรายสอบถาม

รายละเอียด ขอเชิญคุณสุริยา  ประพันธ์ ครับ 
 
นายสุริยา  ประพันธ์   เรียนท่านประธานสภาที่เคารพ คณะผู้บริหารและเพ่ือนสมาชิกผู้ทรง 
สมาชิกสภาเขตเลือกตั้งท่ี 2 เกียรติกระผมนายสุริยา  ประพันธ์ สมาชิกสภาเทศบาล เขตเลือกตั้ง 2 

1. ถ้าพูดในด้านของกฎหมายเร่งรัดติดตามให้มีการชำระหนี้แล้ว แต่ไม่
สามารถจัดเก็บได้ อยากทราบสาเหตุอันใด เนื่องจากลูกหนี้กลายเป็นบุคคล
ล้มละลายยากจน ไม่มีทรัพย์สินจะเรียกชำระหนี้ได้ หรือกฎหมายมิได้เปิดช่องให้
กระทำได้ยกตัวอย่าง เช่น  10 ปีที่ผ่านมาทำไม่ทำไม่ได้  จะมาให้สภาแห่งนี้
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เห็นชอบกับการยกหนี้ตรงนี้เพราะว่ากฎหมายจะไม่เปิดทางให้ กระผมรู้ว่าสภาฯ 
แห่งนี้คือต้องแก้ปัญหาให้กับประชาชน แต่ในการแก้ปัญหาของพ่ีน้องประชาชน 
มันอยู่ที่ขั้นตอนวิธีการ ผู้ที่รับผิดชอบโดยตรงในเรื่องนี้มันบกพร่องตรงไหน บาง 
ขั้นตอนวิธีการดำเนินการ เช่น การเขียนใบเสร็จกับมือ ท่านได้ไปเขียนกับเขาไหม 
หรือทำแล้วใบเสร็จมันสูญหายตอนนี้มีปัญหาอยู่กับชาวบ้านเพราะใบเสร็จเขา
ไม่ได้เก็บไว้ แต่ในส่วนที่เราได้สังการออกไป ออกปฏิบัติหน้าที่เราต้องมีส่วนรับรู้ 
และให้มายกเลิกในส่วนที่ลูกหนี้เกิน 10 ปี  มีรายชื่อทั้งหมด 60 ราย จำนวน 
65,916 บาท กระผมคิดว่ามันเป็นเงินที่ไม่เยอะ แต่ว่าหลักการบริหาร 

2. กรณีที่ลูกหนี้ตายหรือสาบสูญ ผู้รับพินัยกรรม หรือทายาทผู้รับมรดก
ต้องเป็นบุคคลที่มีลักษณะเช่นเดียวกับที่ระบุไว้ใน (1) คุณจะต้องจ่าย แต่จ่ายได้กี่
บาทก็อีกเรื่อง ถ้าเรื่องนี้จะขออนุมัติสภาให้ยกเลิกในเรื่องน้ำประปากระผมคิดว่า
มันไม่ใช่ครับ เพราะกฎหมายระบุไว้ชัดเจนว่าหลักเกณฑ์การจำหน่ายหนี้สูญ และ
วิธีการบันทึกบัญชีให้เป็นไปตามที่ปลัดกระทรวงมหาดไทยกำหนดมันเป็นเรื่องใหญ่
ที่สภาต้องรับผิดชอบ ถ้าเราอนุมัติไปแล้วว่าลูกหนี้ยกเลิกและก็เป็นบุคคล
ล้มละลาย ยากจน ไม่มีทรัพย์สินจะเรียกชำระหนี้ได้ ไม่มีทายาท  การปฏิบัติหน้าที่
คุณต้องมีวิธีการดำเนินการ วันนี้คุณประนอมหนี้ไม่ได้ แต่หน้าที่หน้าคุณประนอม
หนี้ได้  กระผมเข้าใจว่าสภาแห่งนี้อย่าจะให้ลูกหนี้ 60 รายนี้พ้นจากตรงนั้น แต่ใน
ส่วนของกฎหมายสภาต้องรับผิดชอบ 65,916 บาท ถ้าอนุมัติไปวันนี้สภาต้อง
รับผิดชอบ เพราะอนุมัติไปจากสภาฯ ขอบคุณครับ 

 
นายวัชรินทร์   นาคกุล  ขอเชิญท่านนายกฯ ครับ 
ประธานสภาเทศบาล ฯ            
 
นายสมคิด    ดำฉวาง  เรียนท่านประธานสภาที่เคารพ และเพ่ือนสมาชิกผู้ทรงเกียรติทุกท่านครับ 
นายกเทศมนตรีฯ กระผมนายสมคิด   ดำฉวาง นายกเทศมนตรีตำบลพรุพี   

ตามคุณสุริยา  ประพันธ์  ได้กล่าวมา คือรายชื่อ 60 รายให้มาพิจารณาว่า
ใครอยู่ในข่ายตาย ล้มละลาย กระผมจะย้อยหลังไป ชุดแรกตอนสมัยนายกสกล จง
จิตร มีลูกหนี้ค้างเกิน 10 ปีอยู่คิดแล้วจำนวนเงิน 8 พันบาท กระผมได้ตัดปัญหา
ออกเงินจ่ายเองปิดให้หมดแล้วครับ พอมาครั้งนี้ที่เหลือเกือบแสน สมัยนายกฯ คน
ต่อมาคือท่านประเวช  ลิกขะไชย ช่วงนั้นไม่ได้เก็บอยู่ 2-3 เดือน ที่มีพนักงานไป
ล้มมือหัก มันเป็นช่วงแล้งนายกฯ ก็ได้ประกาศว่าภัยแล้งไม่เก็บในช่วงนั้น นี้คือ
ข้อมูลที่กระผมได้มา ดังนั้น ทาง สตง. บอกว่าถ้าเป็นภัยแล้ง ต้องประกาศภาวะภัย
แล้ง จึงจะทำให้ได้ ก็เลยไม่ได้ ก็ทางเจ้าหน้าที่ก็เลยจัดเก็บก็เหลืออยู่ 60 ราย วันนี้
ไม่ใช่ว่าจะยกเลิก 60 รายนี้ แต่ให้ท่านพิจารณาบางคนที่ตายแล้ว  ล้มละลายไป
แล้ว อยากจน รายชื่อต่อไปนี้กระผมอยากให้สภาแห่งนี้พิจารณาว่าสมควรที่จะ
ยกเลิกได้หรือไม่ ไม่ใช่ว่าเอารายชื่อทั้งหมดนี้ไปยกเลิก เพราะว่าบางคนเราติดต่อ
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ไม่ได้ เมื่อเป็นเงินส่วนนี้แล้วเงินสักบาทก็ไม่ได้ เพราะฉะนั้นคนที่ยกเลิกให้ได้ก็คือ
นายกอนุมัติและก็ผ่านความเห็นชอบ ขออนุญาตให้ ผอ.กองคลังชี้แจงเพ่ิมเติม 
ขอบคุณครับ 

 
นายวัชรินทร์    นาคกุล   ขอเชิญคุณนันทา  ชัยยศ ผอ.กองคลัง ครับ 
ประธานสภาเทศบาลฯ  
 
นางนันทา  ชัยยศ   เรียนท่านประธานสภาที่เคารพ คณะผู้บริหารและเพ่ือนสมาชิกผู้ทรง 
ผอ.กองคลัง   เกียรตดิิฉันนางนันทา  ชัยยศ  ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองคลังเทศบาลตำบลพรุพี 

 สืบเนื่องจากการติดตามลูกหนี้ของผู้ใช้น้ำประปาของเทศบาลตำบลพรุพี
และก็มีผู้ตรวจสอบของเทศบาลมาตลอด ในปีที่ผ่านมาเราได้มีข้อท้วงติ่งจาก สตง. 
ให้แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบความรับผิดทางละเมิดกรณีที่เจ้าหน้าที่ไม่ได้
เร่งรัดติดตามทวงถามหนี้ ได้มีการสอบถามเพราะว่าในการปฏิบัติถ้าเจ้าหน้าที่
ละเลยในการทวงหนี้ผู้ละเลยผู้ รับผิดชอบตามสัดส่วนที่ ในหน้าที่ที่ปฏิบัติ  
คณะกรรมการตรวจสอบความรับผิดทางละเมิดทางหน้าที่และได้รายงาน สตง. 
และมีข้อกำหนดบันทึกให้เราติดตามอยู่ตลอด แต่การติดตามทวงถามเป็นหนังสือ
หมายถึงเจ้าหน้าที่เอาหนังสือไปให้ผู้ใช้น้ำที่ค้างค่าน้ำประปา (หนี้) ส่วนใหญ่
เหมือนกับว่ามาจ่ายของปัจจุบันโดยที่ไม่ได้สนใจในที่เดิมที่มี ตั้งแต่สมัยเขียนด้วย
มือ ซึ่งในความเป็นจริงหนี้ตัวนี้จะประคับประคองให้ทะย่อยจ่ายได้ในขณะที่ว่าหนี้
ใหม่ก็เกิดมาทุกเดือนแต่หนี้เก่าถ้าเป็นไปได้ข้อให้ทะย่อยจ่ายบางอย่างลูกหนี้ 10 ปี 
ตอนนี้ในระยะ 2-3 เดือน ทวงได้ 2 ราย แต่ถ้าดูตามรายชื่อก็น่าจะทวงได้อีก ยอด
ทั้ง 6 หมื่น ถ้าสมมุตว่ามีการแก้ปัญหาร่วมกันกับผู้ใช้ที่รู้จักพอคุยกันได้ เพราะยอด
หนี้ทั้งหมดนี้ต้องเป็นรายได้ของเทศบาลไม่สามารถปฏิเสธความรับผิดชอบได้ใน
ฐานะของรายได้ของแผนดินตอนนี้ สตง. ทวงมาลูกหนี้เกิน 10 ปีจะแก้ปัญหา
อย่างไร การจัดเก็บรายได้กองคลังก็เลย ขอเสนอญัตติตรงนี้เข้ามาเพ่ือนำเรื่องนี้มา
เข้าสภาเพ่ือคนไหนที่เราจำหน่ายได้ในกรณีที่เขาเสียชีวิต  เช่น นายประภักดิ์  
พนาลี ถ้าจำหน่ายก็ต้องผ่านสภาฯ เท่านั้น เพราะแกเสียชีวิต และนายเช้า โชค
อำนวย ได้ไปติดต่อญาติ ครูนิตยา แกบอกว่าแกไม่รู้เรื่องเพราะว่าแกไม่ได้รับทราบ
ตรงนั้น ขอยกตัวอย่าง 2 ราย ถึงรายอ่ืนๆ นำเสนอพิจารณาว่าเพ่ือพอจะประสาน
ให้มาชำระได้ก็จะได้เป็นการแก้ปัญหาส่วนหนึ่ง ถึงยังมีลูกหนี้อีกส่วนหนึ่ง พ.ศ. 
2554 จนถึงปัจจุบัน ณ ตอนนี้มีหนังสือจาก สตง.เพ่ือให้เราตัดมาตรน้ำให้รายงาน
ลูกหนี้ที่ค้างค่าน้ำภายใน 60 วัน นับจากเดือน กรกฎาคม ซึ่งทางเราก็พยายามเช็ค
ลูกหนี้ที่ให้เป็นปัจจุบันที่สุดตอนนี้ก็รายงานตัดมาตรน้ำว่ารายงานลูกหนี้เป็นสาย
ทั้งหมด 17 สาย เสนอท่านผู้บริหารและก็ได้มีหนังสือถึงผู้ใช้น้ำให้มาติดต่อทาง
ชำระหนี้ภายใน 15 วัน และกำลังรวบรวมรายชื่อสำหรับตัดมาตรน้ำเพ่ือรายงาน 
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สตง. ถ้ามีการตัดมาตรน้ำเพ่ือว่ามีหนังสือมาจาก สตง. บังคับให้ตัดมาตรน้ำให้ได้ 
สมมุตว่ามีการตัดมาตรน้ำไม่ใช่เป็นนโยบายของท่านผู้ใดหรือคณะผู้บริหารแต่ว่า
ต้องทำตามกฎหมายเพราะต้อนนี้เราถูกตำนิมาว่าเรามีหนี้เยอะเพราะเราไม่เคยตัด
มาตรน้ำ ด้วยเหตุผลนี้ก็เลยต้องชี้แจงเพ่ือประชาสัมพันธ์เพ่ือให้ผู้ใช้น้ำให้มาชำระ
ภายในระยะเวลาตามหนังสือที่แจ้งไป ขอบคุณค่ะ 

 
นายวัชรินทร์    นาคกุล   สำหรับเรื่องนี้ต้องดูให้ละเอียด ขอเชิญคุณวิรัช  ช่วยเกิดครับ 
ประธานสภาเทศบาลฯ 
 
นายวิรัช   ช่วยเกิด          เรียนท่านประธานสภาที่เคารพ คณะผู้บริหารและเพ่ือนสมาชิกผู้ทรงเกียรต ิ
สมาชิกสภาเขตเลือกตั้งท่ี1 กระผมนายวิรัช   ช่วยเกิด สมาชิกสภาเทศบาลเขตเลือกตั้ง1 

 กระผมอยากให้ผู้บริหารเกี่ยวกับเรื่องน้ำลงพ้ืนที่ในหมู่บ้านบ้างและก็ได้
พูดกับชาวบ้านเลยว่าหมู่นี้กี่ราย เสียได้ไม่ได้ต้องอธิบายให้ชาวบ้านเขาทราบเพราะ
บางที่ชาวบ้านไม่รู้ว่าใครค้างไม่ค้างผู้ที่จัดเก็บต้องลงพ้ืนที่บางไม่ใช่นั่งอยู่กับที่
ทำงาน  กระผมอยากให้ผู้ที่จัดเก็บลงทุกพ้ืนที่ทุกหมู่บ้านและเรื่องตัดมาตรน้ำก็
ต้องไปอธิบาย เราต้องรับผิดชอบกับงานที่เราทำไม่ใช่ว่าให้สมาชิกรับทุกเรื่อง 
มาตรการอย่างไรก็ต้องพูดคุยกับชาวบ้านให้เข้าใจก่อนไม่ใช่ว่าโยนให้สมาชิกหรือ
ผู้บริหาร ขอบคุณครับ 
 

นายวัชรินทร์   นาคกุล  ขอเชิญท่านนายกฯ ครับ 
ประธานสภาเทศบาล ฯ            
 
นายสมคิด    ดำฉวาง  เรียนท่านประธานสภาที่เคารพ และเพ่ือนสมาชิกผู้ทรงเกียรติทุกท่านครับ 
นายกเทศมนตรีฯ กระผมนายสมคิด   ดำฉวาง นายกเทศมนตรีตำบลพรุพี   

ต้องขอบคุณท่านวิรัช  ช่วยเกิด สมาชิกสภาเขตเลือกตั้งที่ 1 คือปัญหา
ในช่วงที่กระผมไปพบปะชาวบ้าน ได้รู้ปัญหา คำชี้แจงไม่กระจ่างแจ้ง เลยทำให้
เข้าใจผิดกระผมก็ได้บอกว่าให้หัวหน้าลงพ้ืนที่บางคือพูดให้ชาวบ้านเข้าใจ บางครั้ง
ชี้แจงแล้วแต่เขาไม่เข้าใจ ถ้าไปพูดคุยว่าปัญหามีอย่างนี้นะ ค้างอยู่อย่างนี้นะ  สตง.
มีหนังสือมาแล้วถ้าหากไม่ดำเนินการ 10 ปี ลืมกันหมดแล้ว ส่วนที่สองดูรายชื่อ
แล้วไม่ได้อยู่ในพ้ืนที่เราต้องปรึกษา สตง.อีกครั้ง ว่านายมนัส บัวทอง ไม่อยู่ทั้งหมด 
เราจะแก้ไขปัญหานี้อย่างไร ขอบคุณครับ 

 
นายวัชรินทร์   นาคกุล  ขอเชิญคุณสุริยา  ประพันธ์ ครับ 
ประธานสภาเทศบาล ฯ         
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นายสุริยา  ประพันธ์   เรียนท่านประธานสภาที่เคารพ คณะผู้บริหารและเพ่ือนสมาชิกผู้ทรง 
สมาชิกสภาเขตเลือกตั้งท่ี2 เกียรติกระผมนายสุริยา  ประพันธ์ สมาชิกสภาเทศบาล เขตเลือกตั้ง 2 

ตามที่ท่านนายก และ ผอ.กองคลังพูดมันก็ถูกแล้ว เมื่อก่อนปี 2554 แล้ว
ทำไม่มาปล่อยประละเลยขนาดนี้ สามเดือนถ้าคุณไม่มาจ่ายค่าน้ำตัดมาตรทำไม
ปล่อยมาจนถึงปัจจุบันนี้  อย่างที่ท่านนายกพูดมาว่าบ้านไหนไม่มีคนอยู่แล้วหรือ
บ้านไหนที่ตายแล้ว พออยู่มาวันหนึ่งมีลูกมาอยู่แล้วทำไมคนไปเก็บค่าน้ำไม่เก็บ
ปัญหามาด้วยบ้านนี้กระผมมาหลายครั้งแล้วเขาก็ไม่อยู่ แนวทางปฏิบัติมีอยู่สอง
ส่วน หนึ่งเราได้รู้ของจริงเพราะผมไปแล้วไม่เจอ ไปครั้งที่สองก็เก็บไม่ได้อีกเพ่ิมทวี
คุณไปเรื่อย ๆ อย่างที่สำคัญที่สุดอย่างที่ ผอ.กองคลังพูดว่ามันไม่มีนโยบายที่จะไป
ตัดน้ำแต่เราต้องจำเป็นทำตามหน้าที่เพราะนโยบายบอกไว้ว่าถ้าคุณไม่จ่ายค่าน้ำ 3 
เดือนติดต่อกันคุณต้องหยุดการใช้น้ำชั่วคราว พยายามหาทางออกโดยสันติวิธีบาง
บ้านเขามีเงินแต่เขาต้องการรู้ว่าเมื่อก่อนใช้ใบเสร็จมือไม่รู้ว่าเงินไปอยู่ตรงไหนเลย
เพ่ิมพูนมาถึงบัดนี้มันต่อเนื่องไม่ได้เพราะงบประมาณรู้ตัวเลขทั้งหมดแล้วเพราะ
ตัวเลขทั้งหมดนี้จำหน่ายไม่ได้ อย่างที่ท่านนายกพูดว่าจำเป็น เป็นรายๆ ไม่ใช่
ทั้งหมด 60 รายนี้ แต่ถ้าจำเป็นรายๆ มันต้องทำรายชื่อมาให้เสร็จ  ถ้าเป็นแบบนี้
กระผมไม่เห็นด้วยครับ ขอบคุณครับ 

 
นายวัชรินทร์   นาคกุล  ขอเชิญท่านนายกฯ ครับ 
ประธานสภาเทศบาล ฯ            
 
นายสมคิด    ดำฉวาง  เรียนท่านประธานสภาที่เคารพ และเพ่ือนสมาชิกผู้ทรงเกียรติทุกท่านครับ 
นายกเทศมนตรีฯ กระผมนายสมคิด   ดำฉวาง นายกเทศมนตรีตำบลพรุพี   
  รายชื่อทั้งหมดที่ส่งมาอยากแจ้งให้เพ่ือนสมาชิกได้รับทราบ ไม่ใช่อนุมัติตัว

นี้ แค่แจ้งให้รู้ข้อมูลบางส่วนว่าคนๆ นี้ยังอยู่หรือไม่ อยากให้ท่านเข้าใจตรงนี้ว่าคน
นี้ยังอยู่หรือไม่อยู่ แล้วการขออนุมัติต้องเป็นนายกก่อนที่จะเข้าสภาฯ ขอชี้แจงแค่
นี้ก่อนครับ 

 
นายวัชรินทร์    นาคกุล   ตามท่ีท่านนายกฯ ได้ชี้แจงไม่ได้เสนอเพ่ือขอมติแต่เป็นการแจ้งเพ่ือทราบ 
ประธานสภาเทศบาลฯ ก็ถือว่าสภาแห่งนี้ได้รับทราบแล้วครับ ในเรื่องนี้ เราต้องมาคุยรายละเอียดกัน

สำหรับระเบียบวาระนี้ขอผ่านนะครับ  
 
ระเบียบวาระท่ี 7   เรื่องท่ีเสนอใหม่แจ้งเพื่อทราบ 

7.1 แจ้งเพื่อทราบเพิ่มเติมแผนพัฒนาท้องถิ่น ครั้งที่ 4/2564 
(2561-2564)  
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นายวัชรินทร์    นาคกุล  ขอเชิญเลขานุการสภาฯ ชี้แจงระเบียบ ข้อกฎหมายที่เกี่ยวข้อง ฯ ครับ 
ประธานสภาเทศบาล 
 
นายพงศ์ศักดิ์   รักษาวงศ์  เรียนท่านประธานสภาที่เคารพ คณะผู้บริหาร และเพ่ือนสมาชิกสภาทุก  
เลขานุการสภาฯ ท่านกระผมนายพงศ์ศักดิ์   รักษาวงศ์ขอชี้แจงระเบียบฯ  

ระเบียบ/ข้อกฎหมาย 
ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กร

ปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2548 แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 1) พ.ศ. 2559 และ แก้ไข
เพ่ิมเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2561  อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 5 มาตรา 16 
และ มาตรา 17 แห่งพระราชบัญญัติกำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจ
ให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542  ข้อ 22 เพ่ือประโยชน์ของประชาชน  
การเพ่ิมเติมแผนพัฒนาท้องถิ่นให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นดำเนินการขั้นตอน
และระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นโดยส่วนรวม
เพ่ือให้การบริหารงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นสอดคล้องกับแนวนโยบาย
ของรัฐบาล 

 
นายวัชรินทร์   นาคกุล  ขอเชิญท่านรองบุญเลิศ  รอดศรี  รองนายกเทศมนตรีตำบลพรุพี เสนอ 
ประธานสภาเทศบาล ฯ           ญัตติครับ 
 
นายบุญเลิศ  รอดศรี  เรียนท่านประธานสภาที่เคารพ และเพ่ือนสมาชิกผู้ทรงเกียรติทุกท่านครับ 
รองนายกเทศมนตรีฯ กระผมนายบุญเลิศ  รอดศรี  รองนายกเทศมนตรีตำบลพรุพี  ได้รับมอบหมายจาก

ท่านนายกได้เสนอญัตติแทนครับ 
ด้วยเทศบาลตำบลพรุพีได้ดำเนินการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นเพ่ิมเติม 

ครั้งที่ 4/2564 (พ.ศ.2561-2565) เพ่ือนำมาเป็นกรอบในการจัดทำงบประมาณ
รายจ่ายประจำปี งบประมาณรายจ่ายเพ่ิมเติม งบประมาณจากเงินสะสมแต่ละปี 
งบประมาณในช่วงของแผน โดยนายกเทศมนตรีตำบลพรุพีและคณะกรรมการ
พัฒนาท้องถิ่นได้ให้ความเห็นชอบ และประกาศไว้ในที่เปิดเผยไม่น้อยกว่าสามสิบ
วันนับแต่วันที่ได้รับความเห็นชอบการเพ่ิมเติมแผนพัฒนาท้องถิ่น โดยมีหลักการ
และเหตุผลดังนี้ 

หลักการ 
ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กร

ปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2548 แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 1) พ.ศ. 2559 และ แก้ไข
เพ่ิมเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2561  อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 5 มาตรา 16 
และ มาตรา 17 แห่งพระราชบัญญัติกำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจ
ให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542  ข้อ 22 เพ่ือประโยชน์ของ
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ประชาชน  การเพ่ิมเติมแผนพัฒนาท้องถิ่นให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ดำเนินการขั้นตอนและระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนา
ท้องถิ่นโดยส่วนรวมเพ่ือให้การบริหารงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
สอดคล้องกับแนวนโยบายของรัฐบาล 

เหตุผล 
ดังนั้น  เพื่อให้เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทำ 

แผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2548  หมวด 4 แก้ไขเพ่ิมเติม 
(ฉบับที่ 1) พ.ศ. 2559 และ แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2561 ข้อ 22 เพ่ือ
ประโยชน์ของประชาชนการเพ่ิมเติมแผนพัฒนาท้องถิ่นให้องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นดำเนินการตามขั้นตอน เมื่อแผนพัฒนาท้องถิ่นที่ เพ่ิมเติมได้รับความ
เห็นชอบแล้ว ให้ส่งแผนพัฒนาท้องถิ่นดังกล่าวให้ผู้บริหารท้องถิ่นประกาศใช้ 
พร้อมทั้งปิดประกาศให้ประชาชนทราบโดยเปิดเผยไม่น้อยกว่า 30 วัน นับแต่วัน
ผู้บริหารท้องถิ่นประกาศใช้จึงเรียนมาเพื่อนำเข้า เสนอสภาเทศบาลพิจารณาต่อไป 
 

นายวัชรินทร์    นาคกุล   สำหรับวาระนี้เสนอแจ้งเพ่ือทราบไม่ทราบว่าในส่วนของสมาชิกมีข้อสงสัย 
ประธานสภาเทศบาลฯ จะซักถามในข้อแผนพัฒนาท้องถิ่น ครั้งที่ 4/2564 (2561-2564)  ถ้าไม่มีกระผม

ขอผ่านไปสู่ระเบียบวาระต่อไปครับ 
 
ระเบียบวาระท่ี 8   เรื่อง อ่ืน ๆ 
 
นายวัชรินทร์    นาคกุล   ไม่ทราบว่ามีเพ่ือนสมาชิกท่านใดจุพูดคุยปรึกษาหารือในเรื่องความ 
ประธานสภาเทศบาลฯ เดือดร้อนต่างๆ ของพ่อแม่พ่ีน้องประชาชนสามารถมาพูดคุยได้ในระเบียบนี้ครับถ้า

มีก็ข้อเชิญคุณธีระพล  ดำฉวางครับ 
 
นายธีระพล  ดำฉวาง   เรียนท่านประธานสภาที่เคารพ คณะผู้บริหารและเพ่ือนสมาชิกผู้ทรง 
สมาชิกสภาเขตเลือกตั้งท่ี 1 เกียรติกระผมนายธีระพล   ดำฉวาง สมาชิกสภาเทศบาล เขตเลือกตั้ง 1 

อยากจะให้ผู้รับผิดชอบโครงการสร้างพ้ืนฐานลงไปดูหน้าบ้านลุงเปรม 
ถนนตลาดพรุพี สีแยกควนศรี มีฝาท่อประปาแตกอยู่หนึ่งฝา ตอนนี้มีชาวบ้านทำ
เครื่องหมายเพ่ือให้ผู้สัญจรรู้ว่าชำรุดขอให้ฝ่ายบริหารให้พนักงานไปดูด้วยครับ แต่
อยากให้ทำเป็นฝาตะแกรงเหล็กเพ่ือป้องกันการเดินตกในท่อ ถ้ามีเหตุที่เกิดขึ้นมา
จะทำให้เทศบาลตำบลพรุพีเสียหาย ขอบคุณครับ 

 
นายวัชรินทร์    นาคกุล   ขอเชิญคุณสุริยา ประพันธ์ ครับ 
ประธานสภาเทศบาลฯ 
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นายสุริยา  ประพันธ์          เรียนท่านประธานสภาที่เคารพ คณะผู้บริหารและเพ่ือนสมาชิกผู้ทรงเกียรติ 
สมาชิกสภาเขตเลือกตั้งท่ี 2 กระผมนายสุริยา  ประพันธ์ สมาชิกสภาเทศบาลเขตเลือกตั้ง 2 

 อยากเรียนถามคณะผู้บริหารในโครงการที่ได้งบประมาณมาเมื่อก่อนฝาย
เก็บน้ำของหมู่ที่ 7 ทั้ง 2 ตัว ตอนนี้ผมคิดว่ามีชาวบ้านมีความเดือดร้อน บ้านนายสุ
ชาติ ไตรแก้ว ที่ไปตั้งไว้ตอนนี้พังหมดแล้วให้ทำลายออกหรือว่าอย่างไร ตอนนี้ไป
ขวางทางน้ำอยู่ไปตะลิงด้านนู้นด้านนี้ชาวบ้านได้ฝากผมมาว่าให้บอกนายกด้วยว่า
จะแก้ปัญหาอย่างไรก็ให้แก้และอีกตัวข้างบ้านอดีต ผู้ใหญ่สุต้าน จันทร์พุ่ม จะ
แก้ปัญหาย่างไรจะยกออกหรือว่าอย่างไร 

 
นายวัชรินทร์    นาคกุล   ขอเชิญคุณวาสนา  เกื้อฉิม ครับ 
ประธานสภาเทศบาลฯ 
 
นางวาสนา  เกื้อฉิม         เรียนท่านประธานสภาที่เคารพ คณะผู้บริหารและเพ่ือนสมาชิกผู้ทรงเกียรติ 
สมาชิกสภาเขตเลือกตั้งท่ี 1 ดิฉันนางวาสนา  เกื้อฉิม สมาชิกสภาเทศบาลเขตเลือกตั้ง 1 

อยากจะถามฝ่ายบริหารเกี่ยวกับการป้องกันแกปัญหาของโรคโควิด 19 
ในขณะนี้ทางเทศบาลได้ดำเนินการอย่างไรแล้วบาง  และจะดำเนินการต่อไป
อย่างไร 

 
นายวัชรินทร์    นาคกุล   ขอเชิญคุณยุทธนา   แสงสุวรรณ ครับ 
ประธานสภาเทศบาลฯ 
 
นายยุทธนา  แสงสุวรรณ         เรียนท่านประธานสภาที่เคารพ คณะผู้บริหารและเพ่ือนสมาชิกผู้ทรงเกียรติ 
สมาชิกสภาเขตเลือกตั้งท่ี 1 กระผมนายยุทธนา  แสงสุวรรณ สมาชิกสภาเทศบาลเขตเลือกตั้ง 1 
     กระผมขอเพ่ิมฝาท่ออีกตัวหน้าบ้านดาบประเสริฐ  ชัยฤทธิ์ ขอบคุณครับ 
 
นายวัชรินทร์    นาคกุล   ขอเชิญคุณวาสนา  เกื้อฉิม ครับ 
ประธานสภาเทศบาลฯ 
 
นางวาสนา  เกื้อฉิม          เรียนท่านประธานสภาที่เคารพ คณะผู้บริหารและเพ่ือนสมาชิกผู้ทรงเกียรติ 
สมาชิกสภาเขตเลือกตั้งท่ี 1 ดิฉันนางวาสนา  เกื้อฉิม สมาชิกสภาเทศบาลเขตเลือกตั้ง 1 

ป้ายที่ขึ้นข้างทางไปตลาดบ้านส้อง  ตอนนี้ยังเป็นองค์การบริหารส่วน
ตำบลพรุพี แต่เราได้ยกฐานะเป็นเทศบาลตำบลพรุพี นานแล้วไม่ทราบว่าท่าน
นายกจะแก้ไขอย่างไร ขอบคุณค่ะ 
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นายวัชรินทร์    นาคกุล   ขอเชิญคุณปุณนรัตน์  ทองสุก ครับ 
ประธานสภาเทศบาลฯ 
นายปุณนรัตน์  ทองสุก          เรียนท่านประธานสภาที่เคารพ คณะผู้บริหารและเพ่ือนสมาชิกผู้ทรงเกียรติ 
สมาชิกสภาเขตเลือกตั้งท่ี 1 กระผมนายปุณนรัตน์  ทองสุก สมาชิกสภาเทศบาลเขตเลือกตั้ง 1 

ขอเสนอถนนที่ได้รับความเสียหายของหมู่ 2 ได้รับความเสียหายอยู่
ประมาณ 2-3 จุด ไม่ได้รับการแก้ไข ตอนนี้มีชาวบ้านที่สัญจรไปมาได้เกิดอุบัติเหตุ
ได้รับความเดือดร้อนของให้ฝ่ายบริหารแก้ไขด้วยครับ ขอบคุณครับ 

 
นายวัชรินทร์    นาคกุล   ขอเชิญคุณวิรัช  ช่วยเกิดครับ 
ประธานสภาเทศบาลฯ 
 
นายวิรัช   ช่วยเกิด          เรียนท่านประธานสภาที่เคารพ คณะผู้บริหารและเพ่ือนสมาชิกผู้ทรงเกียรติ 
สมาชิกสภาเขตเลือกตั้งท่ี 1 กระผมนายวิรัช   ช่วยเกิด สมาชิกสภาเทศบาลเขตเลือกตั้ง 1 

 กระผมอยากจะฝากเรื่องไปยังคณะผู้บริหารเรื่องไปไฟฟ้าหัวเสาให้
พนักงานไปตรวจสอบดูทุกเส้นทางเพราะบางเส้นทางกระผมว่ามันใช้งานไม่ได้แล้ว  
ไม่ทราบว่าไปดำเนินการหรือยังกระผมไม่ทราบ กระผมอยากให้ไปสำรวจทุก
เส้นทางบางที่ชาวบ้านไม่ได้มาแจ้ง ผมอยากให้ทางคณะผู้บริหารให้พนักงานเข้าไป
ตรวจดูบางขอบคุณครับ 

 
นายวัชรินทร์    นาคกุล   ขอเชิญท่านนายกฯ ครับ 
ประธานสภาเทศบาลฯ 
 
นายสมคิด    ดำฉวาง          เรียนท่านประธานสภาที่เคารพ และเพ่ือนสมาชิกผู้ทรงเกียรติทุกท่านครับ 
นายกเทศมนตรีฯ กระผมนายสมคิด   ดำฉวาง นายกเทศมนตรีตำบลพรุพี   

ส่วนที่ 1 ของคุณวิรัช  ช่วยเกิด เรื่องไฟฟ้าหัวเสา พนักงานก็ไม่ทราบว่า
ดวงไหนดับบางท่านเป็นสมาชิกอยู่ในส่วนนั้นกรุณาช่วยแจ้งด้วย ถ้าต้องไปหาอยู่
มันก็ลำบากเพราะฉะนั้นขอความกรุณาช่วยเช็คให้ด้วย เพราะว่าเรื่องนี้กระผมจะ
ให้รายงานตามที่เขาแจ้งมาแล้วได้ดำเนินการแล้วยัง ถ้าไปดำเนินการพนักงานจะ
รายงานที่กระผม ในเรื่องนี้กระผมมอบหมายให้รองบุญเลิศ  รอดศรี เป็น
ผู้รับผิดชอบ เดี่ยวจะไปดูให้อีกครั้ง แต่คือกระผมต้องการข้อมูล  ส่วนที่ 2 คุณ
ปุณนรัตน์  ทองสุก  ในเรื่องถนนที่เราทำงบเหลือจ่ายที่ซ่อมมันมีหลายจุดของหมู่ 
5 หน้าบ้านกระผมเองที่น้ำเซาะผ่านไปอีกจุดหนึ่งเพราะมันไม่มีรถก็เลยคุยกับรอง
บุญเลิศ ว่าอีกส่วนหนึ่งนั้นที่เราไม่ได้ทำในแผน 25 โครงการ เราใช้งบกลาง
เพราะว่าที่หนึ่งสามสี่พัน ก็เลยคิดว่าทำซ่อมใช้งบประมาณไม่ต้องทำโครงการ  
ของคุณยุทธนา แสงสุวรรณ กับคุณธีระพล  ดำฉวาง เป็นเรื่องเดียวกัน เรื่องนี้ก็
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ฝากให้รองบุญเลิศ  รอดศรี ดำเนินการ  ของคุณวาสนา  เกื้อฉิม เรื่องป้ายยังไม่ได้
เปลี่ยนตัวนี้มันเป็นครุภัณฑ์จะต้องทำโครงการเข้าสภาฯ ส่วนเรื่องมาตรการการ
ป้องกันโรคระบาดเราก็ต้องดูตามคำสั่งของทางจังหวัด ทางอำเภอ หนังสือจาก
อำเภอส่งมาถึงท้องถิ่น เรื่องของการกักกันเป็นหน้าที่ฝ่ายปกครองและ อสม. 
เทศบาลมีหน้าที่คือสนับสนุนเรื่องงบประมาณ ช่วงนี้รองวันชัย ตั้งฐานานุศักดิ์  ไป
ประชุมครั้งสุดท้ายก็เกี่ยวกับเรื่องการกักกันผู้ที่อยู่ในกลุ่มเสี่ยง ในส่วนนี้ เราเริ่มต้น
ก่อนที่จะเขามาดำรงค์ตำแหน่ง คณะกรรมการ สปสช. มาประชุมกระผมก็ได้ให้
ทางท่านปลัดได้ชี้แจงว่าเราได้ดำเนินการเตรียมพร้อมไว้อย่างไร ในส่วนของเราก็
เกี่ยวกับเรื่องงบประมาณสถานที่และก็ได้เตรียมการไว้ที่วัดสุคนธาวาส  ในส่วนนี้
ไม่ทราบว่าที่คุณวาสนาสอบถามในเรื่องของมาตรการป้องกันอย่างไร ส่วนของเรา
คืองบประมาณเราก็ให้ผู้ปฏิบัติลงไปปฏิบัติ ถ้าที่ปฏิบัติมีปัญหาอย่างไรก็ขอความ
ช่วยเหลือมาแต่การเตรียมการที่จะรองรับกลุ่มเสี่ยงนั้นเราก็เตรียมสถานที่เตรียม
งบประมาณไว้พร้อม ส่วนของคุณสุริยา ประพันธ์ เรื่องฝายน้ำล้นในช่วงหนึ่งก็ได้
ทำโครงการซ่อมแล้วแต่ได้ข่าวว่ามีปัญหาก็เลยไม่ได้ซ่อม ในส่วนตรงนี้ก็ต้องคุยกัน
ก่อนจะให้เราดำเนินการอย่างไร ไม่ทราบว่ายังมีอีกไม่ครับ ถ้าไม่มีกระผมขอแจ้งให้
เพ่ือนสมาชิกได้ทราบเมื่อวันที่ 11 สิงหาคม  2564  ทางเทศบาลตำบลพรุพี ได้
นำเสนอโครงการทางจังหวัดคัดเลือกท้องถิ่นเทศบาล อบต. ท้องถิ่นดีเด่นระดับ
จังหวัดและได้ส่งไปพิจารณาอีกครั้งหนี้ และก็ได้ส่งเรื่องของการดูแลผู้สูงอายุซึ่ง
กรรมการพิจารณาที่ได้มาเมื่อวันนั้น เป็นหัวหน้าส่วนราชการทั้งหมดมีรองผู้ว่ามา
เป็นประธาน ในการนำเสนอของเรากิจกรรมที่เราทำต่างๆ เป็นที่ยอมรับ ก็เลยขอ
แจ้งให้เพ่ือนสมาชิกได้ทราบ ขอบคุณครับ 

 
นายวัชรินทร์    นาคกุล   ขอเชิญรองบุญเลิศ  รอดศรี ครับ 
ประธานสภาเทศบาลฯ 
 

นายบุญเลิศ   รอดศรี           เรียนท่านประธานสภาที่เคารพ และเพ่ือนสมาชิกผู้ทรงเกียรติทุกท่านครับ 
รองนายกเทศมนตรีฯ  กระผมนายบุญเลิศ   รอดศรี  รองนายกเทศมนตรี  

กระผมขอเสริมต่อจากท่านนายก ในฐานะผู้รับมอบหมายโครงการ
ก่อสร้างพ้ืนฐาน โดยเฉพาะไฟฟ้าตอนนี้กระผมก็ได้กำชับให้พนักงานผู้รับผิดชอบ
ในเรื่องไฟฟ้าลงตลอดเวลากระผมขอข้อมูลเพ่ือนสมาชิกทุกท่าน ถ้าท่านมีข้อมูล
ตรงไหนหมู่บ้านใหนที่ไฟฟ้าหัวเสามันดับขอให้แจ้งมาที่กระผมที่ผ่านมาท่านจรูญ  
สวัสดิ์เมื่อง ท่านก็ได้ติดต่อกระผมมาตลอดกระก็ได้แจ้งให้ เจ้าหน้าที่ที่รับผิดชอบ
เขาไปดู ขอฝากเพ่ือนสมาชิกที่เคารพทุกท่าน ที่ท่านมีอะไรอย่างไรขอให้ท่านช่วย
ชี้แจงโทรมาหากระผมได้เลยเพ่ือเราได้ดำเนินการอย่างรีบเร่ง ขอชี้แจงเรื่องของ
ถนนมีอยู่หนึ่งสายตอนนี้กระผมได้ดำเนินการให้กองช่างไปตรวจสอบกระผมเองก็
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ลงไปด้วยสายศูนย์ถ่ายทอดตรงนั้นกระผมก็ได้สั่งให้กองช่างซื้อย่างมะตอยเพ่ือจะ
มาแก้ปัญหากระผมเห็นแล้วมันลำบากจริงๆ  อยากให้เพ่ือนสมาชิกเข้าใจว่าระบบ
ราชการมันล่าช้าต้องไปตามข้ันตอน กระผมก็ได้กำชับไว้แล้วว่าต้องเร่งรีบแต่เพ่ือน
สมาชิกต้องเข้าใจกระผมด้วยว่ามันต้องไปเป็นตามขั้นตอน กระผมก็ทำงานอย่าง
ตั้งใจ แต่ขอให้เพ่ือนสมาชิกทุกท่านได้แจ้งเบาะแสให้กระผมทราบ ขอบคุณครับ 

 
นายวัชรินทร์    นาคกุล   ขอเชิญท่านนายกฯ ครับ 
ประธานสภาเทศบาลฯ 
 
นายสมคิด    ดำฉวาง          เรียนท่านประธานสภาที่เคารพ และเพ่ือนสมาชิกผู้ทรงเกียรติทุกท่านครับ 
นายกเทศมนตรีฯ กระผมนายสมคิด   ดำฉวาง นายกเทศมนตรีตำบลพรุพี   

 ขอแจ้งให้เพ่ือนสมาชิกตอนนี้บ้านที่ต้องการไฟฟ้าที่ขยายเขตเร่วด่วนเลย
นะครับเพราะว่าในรัศมี 100 เมตร  เขาดำเนินการให้ฟรี ที่เพื่อนสมาชิกได้เสนอใน
ให้ยื่นเอกสาร ช่องช้างประมาณ 3-4 ราย กระผมได้ทำหนังสือไปถึงทางไฟฟ้านา
สารแล้ว ในระยะทาง 100 เมตร ไม่ต้องจ่ายตังและหม้อมิเตอร์จาก 15 วัตต์ 
เมื่อก่อน 5-6 พัน แต่ตอนนี้ 900 บาท ช่วยประชาสัมพันธ์ด้วยว่าต้องการดึงไฟฟ้า
เข้าไปในส่วน ถ้าชาวบ้านเดือดร้อนในเรื่องไฟฟ้าช่วยแจ้งด้วย ขอบคุณครับ 
 

นายวัชรินทร์    นาคกุล   ขอเชิญรองวันชัย   ตั้งฐานานุศักดิ์ ครับ 
ประธานสภาเทศบาลฯ 
 

นายวันชัย   ตั้งฐานานุศักดิ์         เรียนท่านประธานสภาที่เคารพ และเพ่ือนสมาชิกผู้ทรงเกียรติทุกท่านครับ 
รองนายกเทศมนตรีฯ  กระผมนายวันชัย   ตั้งฐานานุศักดิ์ รองนายกเทศมนตรี  

ขอนำเรียนเรื่องมาตรการการป้องกันโรคโควิด 19 บนบาทหน้าที่ที่เขา
กำหนดให้เทศบาลตำบลอยู่ในงบของการสนับสนุน ผิดกับเทศบาลเมืองเพราะเขา
ไม่มีเจ้าหน้าที่เขาจะเป็นด่านหน้ากระทรวงสาธารณะสุขในส่วนเทศบาลตำบลนั้น
กำหนดบทบาทขอบเขตอยู่ที่ฝ่ายท้องที่กับกระทรวงสาธารณะสุขเพราะฉะนั้น
บทบาทของฝ่ ายบ ริห ารจะไม่ กล้ าล่ ว งไปจุ ดนั้ น ไม่ ใช่ ว่ าจะไม่ สองเห็ น
ความสำคัญตรวนี้เราเตรียมงบประมาณเตรียมสถานที่ไว้พร้อมทุกอย่าง แต่ว่าใน
ส่วนกฎหมายมันไม่เหมือนของเทศบาลเมืองนาสาร เพราะเทศบาลเมืองนาสารนั้น
เขาจะเป็นด่านหน้าเพราะเขาไม่มีกำนันผู้ใหญ่บ้าน แต่บทบาทของท่านกระผม
อย่างให้ท่านลงไปช่วย ท่านสามารถจะสื่อสารได้เพราะท่านเป็นตัวแทนองค์กร 
เป็นตัวแทนขององค์กรคือเทศบาลของพวกเรา  ขอนำเรียนว่าถ้ามีโอกาศช่วยเหลือ
ได้ ได้รวมกับหน่วยงานในส่วนของพ้ืนที่และกระทรวงสาธารณะสุขเรียนเชิญด้วย
ความเคารพมีอะไรขัดข้อง มีอะไรต้องการความช่วยเหลือแจ้งมาเพราะตอนนี้
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มาตรการในเรื่องของกฎหมายผ่อนปรนไปเยอะแม้แต่คนต่างด่าวก็มีส่วนถ้ามาอยู่
ในส่วนของแอนคิวเรามีส่วนสนับสนุนให้งบนำเรียนด้วยความเคารพ ขอบคุณครับ 

 
นายวัชรินทร์    นาคกุล   มีสมาชิกท่านใดประสงค์จะอภิปรายหรือไม่ถ้าไม่มีผมขอขอบคุณคณะ 
ประธานสภาเทศบาลฯ ผู้บริหารและเพ่ือนสมาชิกสภาเทศบาลและหัวหน้าสำนักปลัด ผอ.กองส่วนราชการ

ทุกท่านและเจ้าหน้าที่ได้ร่วมกันเข้าประชุมในวันนี้ ขอปิดประชุมสภาสมัยสามัญ
สมัยที่ 3 ครั้งที่ 1 ประจำปี 2564 ขอขอบคุณครับ 

 
 

เลิกประชุม 13.50 น. 
 
 

ลงชื่อ.............................................ผู้จดบันทึกการประชุม 
       (นายพงศ์ศักดิ์   รักษาวงศ์) 
  เลขานุการสภาเทศบาลตำบลพรุพี 

 

- คณะกรรมการตรวจรายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลพรุพี ได้ตรวจรายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลพรุพี
แล้วเมื่อวันที่ ...................เดือน ................................พ.ศ. ......................เวลา .............................น 
 

            ถูกต้อง 
 

 ไม่ถูกต้อง 
 

ลงชื่อ…………...........................……….......   ลงชื่อ…………...........................................  
       (นางวาสนา   เกื้อฉิม)     (นายสุริยา   ประพันธ์) 

                  กรรมการ/เลขานุการ     กรรมการ 
 

ลงชื่อ……………...............................………......... 
(นายยุทธนา  แสงสุวรรณ) 

ประธานตรวจสอบรายงานการประชุม 
 

สภาเทศบาลตำบลพรุพี ได้มีมติรับรองการประชุมสภาฯเมื่อวันที่ ...........เดือน .........................พ.ศ. เวลา .............น 
 
 

ลงชื่อ…………………………………..….......... 
(นายวัชรินทร์    นาคกุล) 

ประธานสภาเทศบาลตำบลพรุพี 
 

 

 


